
Íslenskar konur 
hafa aldrei 
drukkið meira

Valgerður læknir: 
Meðferð án landamæra

Handboltahetjan  
í Fjölsmiðjunni

Blað samtaka áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann • 2. töluBlað • októBer 2009

KraKKarnir 
sem byrjuðu 
aldrei að 
dreKKa

sífellt fleiri íslendingar dreKKa brennivín:

BLAÐ IÐ

mynd: gunnar gunnarsson



02 03

í blaðinu...

4

14

10

engar 
fórnarlambssögur í 
fótboltaliði sÁÁ
Fótboltalið SÁÁ er á leið í sjónvarpið í 
heimildarmynd eftir rithöfundinn Einar 
Má Guðmundsson. FC SÁÁ hefur verið  
í toppbarráttunni í allt sumar. 

allt um vímuefnin, 
lögleg og ólögleg
Í SÁÁ blaðinu er ítarleg umfjöllun um 
öll vímuefnin sem íslenskt samfélag 
berst við. Brennivín, kannabis, 
sterar, kókaín, amfetamín, E-töflur, 
ofskynjunarlyf, læknadóp.

afmælishÁtíð  í 
sKugga niðursKurðar
Ef mæta á kröfum ríkisins um 
niðurskurð verður að spara hátt í 
hundrað milljónir á sjúkrahúsinu 
Vogi. Aldrei mikilvægara að mæta á 
afmælishátíð SÁÁ. 

aldrei meira drukkið á íslandi 
íslendingar hafa auKið dryKKju svo að við erum Komin í hóp þeirra sem dreKKa mest:

Í þeim þrengingum sem nú steðja að skipta börn og unglingar okkur 
mestu máli, þegar til lengri tíma er litið. Hinir sjúku og gömlu eru viðfang 
dagsins í dag. Ef marka má reynslu annarra eru ungmenni okkar og börn 
undir miklu álagi þessa stundina og munu verða það næstu misseri. 
Álagið mun koma fram í fjölgun og vexti geðsjúkdóma, fíknisjúkdóma 
og félagslegri óvirkni meðal þeirra ungu, ef ekkert verður að gert. Fíknisjúk-
dómar eru jafn tíðir og algengustu geðsjúkdómar en eru þjóðfélaginu miklu 
dýrari.

Allir heilvita menn ættu því  að gera sér grein fyrir því að áfengis- og vímu-
efnavarnir sem beinast að ungu fólki hafa aldrei verið brýnni og það vitlaus-
asta sem menn gerðu væri að draga úr þeim. Unglingadeildin á Vogi og með-
ferðar- og endurhæfingarheimili sem starfrækt eru fyrir unga vímuefnafíkla 
ættu því ekki að koma til greina þegar rætt er um flatan niðurskurð í heil-
brigðismálum.

Forvarnarstarf sem beinist að  börnum, sem eru í sérstakri áhættu á að fá 
fíknisjúkdóma eins og börnum áfengis og vímuefnafíkla, ætti að auka og 
setja í forgang.

Fullorðnir Íslendingar ættu að líta í eigin barm og horfa til þess að þeir hafa 
aukið áfengisneyslu sína svo mikið á undanförnum árum að við erum kom-
in í hóp þeirra þjóða sem drekka einna mest áfengi. Áfengi drepur fleiri ung-
menni undir 25 ára aldri beint og óbeint en nokkuð annað. Dagdrykkjufólk 
sem er 40 ára eða eldra er að verða óbærilegur baggi á heilbrigðisþjónust-
unni og er flutt ósjálfbjarga á Vog og bráðamóttökur sjúkrahúsanna.  Áfeng-
is- og vímuefnafíkn er algengari heilasjúkdómur en þunglyndi og er þjóðinni 
miklu kostnaðarsamari en elliglöp.

Mál er að íslendingar staldri við og  endurskoði verðmætamat sitt og for-
gangsröðun. Flestir ættu að temja sér bindindi á öll vímuefni og láta þarfir 
barna sinna ganga fyrir öllu öðru. Þeir sem ekki geta það ættu að leita sér að-
stoðar. Aldrei hefur legið eins við að foreldrar unglinga væru bindindisfólk á 
áfengi, vímuefni og tóbak.

Áfengi drepur fleiri ungmenni 
undir 25 Ára aldri beint og 
óbeint en noKKuð annað. 

þórarinn tyrfingsson sKrifar

leiðari arnþór jónsson, varaformaður SÁÁ, 
varar við niðurskurði á lífsgæðum okkar:

Samfélagið er hin stóra fjölskylda 
okkar. Í raun eru allir Jarðarbúar fjöl-
skylda okkar. Það er kannski of stór 
biti til að kyngja enn sem komið er. 

Samfélagið rekur menntastofnan-
ir og heilbrigðisþjónustu. Allir greiða 
fyrir þessa samfélagsþjónustu. Við 
getum með gleði og af örlæti greitt 
kostnað af skólastarfi þó við göngum 
sjálf ekki í skóla. Það er vegna þess að 
ávinningurinn kemur til okkar síðar 
og vellíðan fylgir því að hjálpast að. 
Það er hagur starfandi kynslóða að 
mennta komandi kynslóðir. 

Sama máli gegnir um heilbrigð-
isþjónustu. Hún er fyrir alla fjöl-
skylduna. Ekki aðeins þá sem 
eru veikir. Það er hagur sam-
félagsins að sinna einstakling-
um sem verða veikir. Sá sem fæð-
ist hraustur og verður aldrei 
veikur, er holdi klædd-
ur ávinningur góðrar 
heilbrigðisþjónustu 
og menntakerfis. 
Hann er sönn-
un þess hvað 
samfélagið 

fær í skiptum fyrir örlæti sitt. Samfé-
lag sem lætur veika einstaklinga eina 
um sinn vanda safnar glóðum elds 
að höfði sér..

niðurskurður og  
stundarbrjálæði
Á tímum kreppu og niðurskurðar vilja 
sumir skerða mjög framlög til skóla og 
sjúkrahúsa. Þeir sem sækja ekki skóla 
og eru hraustir vilja oft fyrst skera 
niður framlög til skóla og sjúkrahúsa 
svo persónulegur lífsstíll þeirra og 
lífsgæði haldist að mestu óbreytt til 
skamms tíma. Menn virðast furðu-
fljótir að gleyma hvernig lífsgæði 

eins og hátt menntunarstig 
og góð heilsa verður al-

menningseign í samfé-
laginu á löngum tíma. 

Þar er ekkert fast í hendi og áratuga 
uppbygging og árangur getur horfið 
í einni svipan þannig að næstu kyn-
slóðir verði að endurvinna á löngum 
tíma það sem tapast í stundarbrjál-
æði, örvæntingu og eigingirni kyn-
slóða dagsins í dag.

Rétt eins og samfélagið allt er fjöl-
skylda okkar er tími dagsins í dag 
einnig tími komandi kynslóða. Allt 
það sem við gerum í dag hefur áhrif 
inn í framtíðina. Verðmæti eins og 
menntun og heilbrigði sem kynslóð-
irnar á undan okkur hafa á óeigin-
gjarnan hátt byggt upp og fært inn í 
samfélagið ber okkur að varðveita og 
efla. Hugum að því að eldri og horfn-
ar kynslóðir bjuggu ekki sjálfar við 
hátt menntunarstig og almennt heil-
brigði eins og við þekkjum í dag. Á 

tímum kreppu og niðurskurðar ætt-
um við síðast af öllu að skerða þessi 
lífsgæði. Þetta eru lífsgæði komandi 
kynslóða en ekki okkar eign.

henda krónum fyrir aura
Í nýlegri könnun um kreppuna kom 
fram að um þriðjungur þjóðarinnar 
upplifir skertar tekjur, þ.e. lægri laun 
eða minni vinnu. Fólki finnst það 
fréttnæmt. Ekkert hefur verið skrifað 
um hina tvo þriðju hluta þjóðarinnar 
sem hingað til hefur þá ekkert látið af 
hendi rakna. Og nú á að skera niður í 
skólum og sjúkrahúsum svo við þurf-
um sjálf að borga sem minnst. Stríð-
aldir atvinnugasprarar með milljón 
á mánuði á launum hjá ríkinu tala 
um ofvaxið ríkisbákn eins og þeir eigi 
sjálfir ekki hlut að máli. Þannig mun-
um við tapa meiru en við spörum. 
Henda krónum fyrir aura.

Sjálfsblekking er jafn nauðsynleg 
lygaranum og vatnið er fisknum. Í 
sjálfblekkingu kemur lygarinn fram 
sem hreinn og beinn. Fyrir samfé-
lagið er erfitt að koma auga á hver 
er að ljúga þegar allir eru sannfærð-
ir um eigið ágæti. Ef helvíti væri til 
þá hlýtur það að vera staður þar sem 
hugsanir okkar sjást.

Eins og fiskur í vatni
samfélagsþjónusta
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Í upphafi árs 1975 fóru Íslendingar út á Freeport spítalann í 
New York til að leita sér lækningar við alkóhólisma. Þessar 
ferðir slógu fljótt í gegn og var það ekki síst vegna þeirra manna 
sem síðar áttu eftir að verða aðalmennirnir í að stofna SÁÁ.

Einn þessara manna var Hilmar heitinn Helgason. Hann 
kom heim til Íslands, frá Freeport, snemma hausts 1975 
og gerði sér lítið fyrir og dreif Hendrik Berndsen, kallaður 
Binni, út í meðferð. Skömmu síðar sendi hann Edwald heit-
inn Berndsen, kallaður Lilli, út sömuleiðis. Allir voru þessir 
menn orðnir edrú fyrir jólin 1975 og árangur þeirra spurðist 
út og varð öðrum til fyrirmyndar og eftirbreytni.

Hilmar og Binni urðu strax mjög afkastamiklir við að að-
stoða fólk við að komast í meðferð á  Freeportspítalann og 
fylgdu þeim gjarnan alla leið út. Þeir fóru hvor um sig tugir 
ferða strax á árinu 1976 og fylgdu líklega sjálfir um helmingi 
þeirra 150 sjúklinga sem fóru út til meðferðar áður en SÁÁ 
var stofnað. Þeir voru síðan aðalmennirnir í að stofna SÁÁ. 
Þeir komu af stað þjóðarvakningu í áfengismálum og við-
horfsbreytingum til áfengissjúkra sem við búum enn að.

Binni eða Hendrik er nú einn á lífi þeirra þremenning-
anna en engin þeirra þriggja fékk fálkaorðuna þótt þeir 
gerðu reyndar fátt annað en að hjálpa áfengissjúkum árum 
saman.

Hverjir voru freeportararnir?

Aðalmennirnir í að stofna SÁÁ

hilmar helgason í pontu
hilmar kom frá freeport 1975 og gerðir sér 
lítið fyrir og dreif hendrik “binna” berndsen 
út í meðferð. hann var síðar, að öðrum 
ólöstuðum, lykilmaður í stofnun sÁÁ.

binni berndsen Á fundi
hendrik “binni” berndsen var orðin edrú 
fyrir jól 1975 og hann og hilmar komu ásamt 
öðrum að þjóðarvakningu í áfengismálum og 
viðhorfsbreytingu sem við búum enn að.

ertu áfengis-
sjúklingur?

1. Hefur þér einHvern 
tímann fundist að þú 
þyrftir að draga úr 
drykkjunni?

   jÁ          nei

2. Hefur fólk gert þér 
gramt í geði með því að 
setja út Á drykkju þína ?

   jÁ          nei

3. Hefur þér einHvern 
tímann liðið illa eða 
Haft sektarkennd vegna 
drykkju þinnar?

   jÁ          nei

4. Hefur þú einHvern 
tímann fengið þér Áfengi 
að morgni til að laga 
taugakerfið eða losa þig 
við timburmenn?

   jÁ          nei

stigagjöf
n tvö já við þessum 4 spurning-
um staðfesta að áfengissýki er á 
ferðinni og nákvæmnin er talin 
um 80% en ef svörin eru já við 3 
eða 4 spurningum spurningum 
er nákvæmnin nær 100%. eitt 
já kallar á frekari athugun en 
ef þú hefur ekki svarað neinni 
spurningu játandi getur þú ver-
ið róleg(ur) því áfengisneyslan 
er eðlileg.

n spurningalistar geta aldrei 
orðið eins nákvæmir og viðtal 
við fagfólk með sérþekkingu. ef 
þú ert í einhverjum vafa skaltu 
því leita til slíkra aðila. þú get-
ur t.d. farið í viðtal á göngu-
deild sÁÁ í reykjavík eða á 
akureyri eða talað við heilsu-
gæslulækninn þinn um málið. 
Síminn hjá SÁÁ er 530 7600.

Svaraðu spurningunum:

CAGE-
spurningalistinn:

sÁ sem fæðist 
hraustur og verður 
aldrei veiKur, er 

holdi Klæddur 
Ávinningur góðrar 
heilbrigðisþjónustu 
og menntaKerfis.arnþór jónsson

sKrifar

Forvarnarverkefnið FreD
SÁÁ hefur í samvinnu við Lýðheilsustöð komið að rann-
sóknarverkefninu FreD goes Net, en það er rannsókn-
arverkefni styrkt af Evrópusambandinu. Það eru alls 18 
Evrópulönd sem taka þátt í þessari rannsóknarvinnu og 
verkefnið tekur um það bil þrjú ár. Markmiðið er að finna 
ungt fólk á aldrinum 14-21 árs sem er að hefja neyslu á 
áfengi eða öðrum vímuefnum grípa inn í og bjóða þeim 
stutt úrræði.  

Úrræðið er byggt upp á þann hátt að einstaklingarn-
ir þurfa að leggja mat á sig og það sem þeir eru að gera 
hverju sinni á reglubundinn hátt, þau fá stutta þjálfun 
í að vinna með örðum að lausn verkefnis og síðan er 
gefinn kostur á opinni umræðu um ákveðin umræðu-
efni þar sem einstaklingarnir rökstyðja viðhorf sín og ann-
arra, finna jákvæðar og neikvæðar hliðar á umræðunni og svo framvegis. 
Úrræði tekur samtals átta klukkustundir og við höfum farið þá leið hér að 
skipta þessu í 4 x 2 klukkustundir. Í lokin eru lögð fyrir nafnlaus matsblöð 
sem einstaklingarnir fylla út og eru síðan send út til Þýskalands til vinnslu en 
verkefninu er stýrt frá Þýskalandi. Þetta úrræði er einfalt og einkar hentugt í 
grunn- og framhaldsskólum og gefur færi á því að grípa inn í upphaf þróun-
ar á vímuefnaneyslu ungs fólks og stuðlar þar með að minnkandi brottfalli 
nemenda. Nú þegar hafa Verzlunarskóli Íslands og Barnaverndaryfirvöld í 

Reykjavík prófað þessa þjónustu SÁÁ og fyrir liggur að 
framhald verður á því. Ísland þarf að skila inn í rann-
sóknina matsblöðum a.m.k. 100 einstaklinga og nú 

þegar hafa yfir 50 ungmenni prófað úrræðið. 
Rannsóknin miðar að því að athuga hvernig ungir einstaklingar bregð-

ast við ákveðnum þáttum í fræðslu og verkefnum sem lögð eru fyrir þá. Þá 
er einnig verið að athuga hvort það verða marktækar breytingar á viðhorfum 
ungs fólks til vímuefnaneyslu með svona stuttu inngripi. Þegar rannsókn-
arverkefninu lýkur, seint á næsta ári, eigum við enn eitt verkfærið sem við 
getum notað áfram og þróað eftir aðstæðum á Íslandi hverju sinni og það 
verður spennandi að sjá hvernig Ísland kemur út í samanburði við hin Evr-
ópulöndin.

hörður j. oddfríðsson segir frá rannsókn SÁÁ á forvörnum fyrir ungt fólk:

hörður j. oddfríðsson
sKrifar

marKmiðið er að 
finna ungt fólK Á 
aldrinum 14-21 Árs 

sem er að hefja neyslu 
Á Áfengi eða öðrum 

vímuefnum grípa inn í.
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„Nú veltur það bara á sjónvarpinu 
hvenær hún verður sýnd,“ segir Ein-
ar Már Guðmundsson rithöfundur 
um heimildarmynd sína sem fjallar 
um fótboltalið SÁÁ. „Þetta er hálftíma 
mynd og við erum búnir að vera að 
vinna hana síðan síðasta sumar,“ út-
skýrir skáldið en nú sér fyrir endann 
á þeirri vinnu.

sigur í tapleik
Myndin heitir Sigur í tapleik og fjallar 
um menn sem hafa leitað sér hjálp-
ar. Þetta eru SÁÁ menn, eins og Ein-
ar Már orðar það sjálfur: „Sögumenn 
myndarinn lýsa þessu innan frá. Þeir 
segja frá hjálpinni, lausninni en ekki 
vandræðunum. Þetta eru ekki fórnar-
lambasögur þótt harmurinn sé þarna 
og léttleikinn.“

Aðalsögumenn myndarinnar eru 
þjálfarinn Einar Pálmi og markmað-
urinn Eyþór Frímansson. Þeir eiga 
svipaða sögu en ólíka þó. Einar Pálmi 
er fæddur 1953 og þótti á sínum tíma 
undramaður hjá KA á Akureyri. En 
hann blómstraði ekki fyrr en með FC 
SÁÁ. Og Eyþór var markmaður hjá 
Skagamönnum á sínum tíma. 

Komdu á æfingu
Knattspyrnulið SÁÁ, FC SÁÁ, hefur 

tekið þvílíkum stakaskiptum síðan 
Einar Már tók upp myndina sína en 
tökur fóru að mestu fram í fyrrasum-
ar. Liðið féll um riðil í utandeildinni í 
fyrra en hefur nú verið í toppbarráttu 
í allt sumar. Þvílíkur gangur er á strák-
unum sem æfa tvisvar í viku og ætla 
að reyna að gera það áfram í vetur. 
Fótboltastrákar í meðferð melda sig 
inn hjá ráðgjöfum á Vogi eða Staðar-
felli. Og fyrir aðra er best að fara inn 
á heimasíðuna, fcsaa.blogcentral.
is, og hafa samband beint við þjálfara 
liðsins, Geir Leó, sem tók við þjálfun-

inni af Einari Pálma. Það er vel tekið á 
móti öllum sprækum sparkstrákum.

spakmælamynd einars más
„Þetta er spakmælamynd. Við tók-
um upp mikil og ýtarleg samtöl sem 
ég svo skrifaði niður. Þetta voru tug-
ir blaðsíðna. Svo ég skar þær niður og 
skar svo enn meira niður þar til ein-
ungis gullkornin voru eftir,“ útskýr-
ir Einar Már, sáttur við afurðina, sem 
við hin fáum að sjá í Sjónvarpinu von 
bráðar.
 -mt

Engar fórnarlambssögur 
í fótboltaliði sÁÁ

fótboltalið sÁÁ 
er á leið í sjónvarpið 

í heimildarmynd eftir 
rithöfundinn einar 
mÁ guðmundsson. 
Myndin er tilbúinn og 
var að mestu tekinn upp 
í fyrra. Síðan þá hefur FC 
SÁÁ aldeilis blómstrað í 
utandeildinni og staðið í 
toppbarráttu í allt sumar. 

þeir segja frÁ hjÁlpinni, lausninni 
en eKKi vandræðunum.

einar mÁr guðmundsson
var að klára mynd um fótboltalið 
sÁÁ. hún verður sýnd í sjónvarpi 
allra landsmanna.

fcsaa.blogcentral.is
allar upplýsingar um liðið er að finna á heimasíðu liðsins.

fc sÁÁ í sumar hefur 
knattspyrnulið sÁÁ staðið í 
toppbarráttu í sínum riðli í 

utandeildinni.

KK Á beinni leið Kristján 
Kristjánsson kom og stóð svo 
sannarlega fyrir sínu og rúmlega það. 
KK hefur aldrei verið betri.

eyjólfur og hauKur  
stóðu sína vakt í eldhúsinu. 
buðu upp á dýrindis rétti sem 
seldir voru á vægu verði. 

jóhanna og gylfi 
vinkona gylfa, jóhanna finnborg 
magnúsdóttir, tók lagið með honum.

tveir flottir saman gylfi 

ægisson og geir ólafsson skáluðu í 

sódavatni á sÁÁ hátíðinni að hlöðum. 

báðir styðja þeir við bakið á starfi sÁÁ. 

listasmiðjan var 

haldin að vana og tóku 
flestir krakkarnir þátt í 

að skapa listaverk.

rappsKÁldið poetrix unga kynslóðin var ánægð með sinn mann, poetrix. hann er rappari og tekur 
sjálfan sig alvarlega í því hlutverki. 

brosti Út að eyrum arnþór jónsson, varaformaður sÁÁ, var 
að vonum ánægður með hátíðina. 
mætingin var góð.

leiKfimi- 
drottning 
sÁÁ agnes amalía 
Kristjónsdóttir sér um 
leikfimina hjá sÁÁ.

Um verslunarmannahelgina var haldið á Hlaðir í Hvalfirði:

VEl HEppnuð útiHÁtÍð

 félagsvist, 
 vöfflur og Kaffi
n Annan hvorn laugardag, kl. 20 
(nánari upplýsingar á www.saa.
is), er spiluð félagsvist í Von – hún 
er til dæmis spiluð 19. septem-
ber og svo kolla af kolli. Húsið 
opnar sem fyrr segir kl. 20. Allir 
velkomnir. Félagsstarf SÁÁ selur 
vöfflur og kaffi í hléi en mæting er 
oft um 100 manns og eftir vistina 
er slegið upp í dansleik. 

 dansiball Á 
 laugardögum
n Annan hvorn laugardag, strax 
eftir félagsvistina, kl. 20 er ball í 
Von. Hljómsveitin Klassík leikur 

vanalega fyrir 
dansi og spil-
ar músík sem 
hentar best fyr-
ir samkvæmis-
dansa. Þetta er 
kjörin leið fyrir 

fólk til að komast í smá tjútt án 
þess að brennivín sé þar nærri. 
Og þeir sem kunna ekki að dansa 
geta farið á námskeið.

 dansnÁmsKeið 
 auðar haralds
n Fyrir þá sem ekki 
kunna að dansa en vilja 
fara á böllin í vetur má 
benda á að í Von stend-
ur Auður Haralds fyr-
ir dansnámskeiði 
á fimmtudögum í 
allan vetur. Nám-
skeiði hefjast 17. 
september og 
áhugasömum er bent á að skrá 
sig hjá Hauki (gsm 857 9192) eða 
Lilju (616 7944) en verði fyrir 
námskeiðið er stillt í hóf. 

 meistaradeildin
 í von
n Síðustu vetur hefur 
salurinn í Von verið 
opinn fyrir fótbolta-
unnendur þegar 
Meistaradeildin er 
sýnd. Oft hefur 
verið góð mæt-
ing og gríð-
arlega góð 
stemmning. 
Áhugasamir 
eru hvattir 
til að mæta 
hrein-
lega bara í 
Efstaleyti 7 
þegar leikir 
eru og það 
kostar ekkert 
inn. Það er alltaf 
opið á leikja-
dögum.

 KvennaleiKfimin 
 aftur í gang
n Kvennaleikfimin hófst á ný 
miðvikudaginn 2. september og 
eru allar konur sem sækja Von 
og þjónustu SÁÁ hvattar til að 
nýta sér þessa þjónustu; þeim að 
kostnaðarlausu. Kennt er mánu-
dags og miðvikudagmorgna kl. 9 
í salnum á fyrstu hæðinni í Efsta-
leiti 7. Agnes Amalía Kristjóns-
dóttir, leikfimi, dans & STOTT 
PILATES kennari sér um að koma 
öllum í gott form. Nánari upp-
lýsingar veitir Agnes á netfang-
inu agnes@centrum.is eða síma 
821 5593

 október 2009 október 2009

Undanfarið höfum við heyrt fréttir af 
ráðagerðum yfirvalda víða um heim 
til að stemma stigu við vaxandi áfeng-
isneyslu. Í Rússlandi vilja yfirvöld 
skera upp herör gegn drykkju sem 
er orðin svo gegndarlaus að lífslíkur 
rússneskra karla hafa farið lækkandi á 
undanförnum árum. Í Skotlandi vilja 
menn banna „happy hour” og önnur 
afsláttartilboð og helst tvöfalda verð 
á öllu áfengi. Í Englandi vilja menn 
taka aftur upp takmarkaðri opnun-
artíma öldurhúsa og stórhækka verð 
á áfengi. Í Evrópusambandinu er nú 
rætt um að banna allar áfengisauglýs-
ingar. Meira að segja Danir eru farnir 
að ræða opinskátt um kostnað sam-
félagsins af taumlausri drykkju þjóð-
arinnar.

Það er ekki 
bara á Íslandi sem 
áfengisneysla hef-
ur stóraukist á 
undanförnum 
árum og áratug-
um, heldur má líta 
á þessa þróun sem 
eitt af einkennum 
tímabils sem nú er hugs-
anlega að líða und-
ir lok. Það er í 
raun eng-
in tilviljun 
að á sama 
tíma og ríkis-
stjórnir Vest-
urlanda eru 
að ræða hertar 
reglur um starf-
semi fjármálafyr-
irtækja séu sömu 
stjórnvöld að velta 
upp aðgerðum til 
að hefta aðgang að 
áfengi með þrengri 
opnunartíma og hærra 
verði. 

lánaþynnkan
Í gegnum söguna má finna 
mýmörg dæmi þess að 
óheftur aðgangur á lánsfé 
kalli hörmungar yfir samfélög. 
Aukin aðgangur að lánsfé gef-
ur fleirum færi á að kaupa eign-
ir. Þetta leiðir til verðhækkunar 
á eignum sem aftur skapar rými 
fyrir frekari lánveitingu. Sem aftur 
hækkar eignir í verði. Og svo koll af 
kolli þar til blaðran springur og all-
ir vakna upp með heiftarlega timb-
urmenn. Það má rekja upphaf allra 
eignaverðsbóla til nýjunga á lánsfjár-
markaði eða rýmkunar á heimildum 

lánastofnanna til að veita lán. Við Ís-
lendingar þekkjum þetta vel. Þeg-
ar Íbúðarlánasjóður hóf að veita 90 
prósent lán, KB-banki fór inn á íbúð-
arlánamarkaðinn og Glitnir fór að 
bjóða 100 prósent lán liðu ekki nema 
tvö ár þar til íbúðaverð á Íslandi hafði 
tvöfaldast.

Þótt bólur myndist og springi svo 
til á hverjum áratug þá er talið að 
þær stærstu og skaðlegustu myndist 
á um sjötíu ára fresti. Ástæða þessa 
er að áfall þeirra sem lenda í þess-
um stórbólum er svo mikið að þeir 
læra af því. Hver einstaklingur lær-
ir af sárri reynslu að fara gætileg-
ar með fé og verður tregari til að 
taka lán. Og samfélagið sem heild 
verður viljugra til að setja skorð-
ur við lánveitingar, auka kröf-
ur um greiðslugetu og veita 

stjórnvöldum heimild til að grípa inn 
í starfsemi lánastofnanna sem fara 
sér óðslega. En svo líða árin og þeir 

sem lifðu og muna 
hörmungarn-

ar týnast til 
feðra sinna. 
Og nýjar kyn-
slóðir taka að 

slaka á reglum 
og kröfum. 

Smátt og smátt 
eykst framboðið 

af lánsfé og eign-
ir stíga í verði. Það 

telja menn sönn-
un þess að lánin séu 

tryggari og lána enn 
meira. Sem leiðir til 

enn hærra verðs eigna 
og loks nýrrar koll-
steypu. Og ný kynslóð 
lærir sína lexíu. 

rök aðhalds og 
takmarkanna
Rökin fyrir því að tak-
marka aðgang almenn-

ings og fyrirtækja að 
lánsfé eru ekki 

þau að 

engum sé treystandi til að lifa við tak-
markalaust lánsfé. Rökin eru þau að 
nógu margir fari flatt á frelsinu, og 
skaðinn sem þeir valda sjálfum sér og 
öðrum sé nægur, svo þeir sem telja sig 
traustsins verða fallast á að beygja sig 
undir takmörkun á sínu eigin frelsi. 
Svo virðist sem það þurfi meiri hátt-
ar áföll í samfélaginu til að stór hluti 
fólks – jafnvel meirihluti – fallist á 
ákveðna skerðingu eigin valfrelsis til 
að forða öðru fólki og samfélaginu 
frá skakkaföllum. Og þegar áhrifin 
af áfallinu fjara út dregur úr þessum 
vilji og smátt og smátt víkja hin félags-
legu rök fyrir kröfu einstaklingsins um 
frelsi til ákvarðana um eigið líf.

Við þekkjum þessar kröfur úr um-
ræðunni um áfengismál. Þar hafa 

smátt og smátt orðið ofan á 
þau sjónarmið að þeir heil-

brigðu og sterku þurfi ekki 
að beygja sig undir þörf 
hinna óþroskuðu og veiku 

fyrir aðhald og takmark-
anir. Réttur manns til að 

kaupa rauðvín með steikinni 
er í þessum rökum rétthærri en 

þörf annarra fyrir áminningu um 
að áfengi sé ekki eins og hver önn-

ur neysluvara. Í Bandaríkjunum 
stilla menn umræðunni um byssu-

eign upp með þessum hætti. Réttur 
þess sem á en notar ekki byssu er rétt-
hærri en þörf fórnarlamba þeirra sem 
nota byssur fyrir takmörkun á byssu-
eign. Þetta eru rök sem meta meir rétt 
þeirra sem þurfa ekki vernd en þörf 
þeirra sem eru hjálparþurfi. 

skaðsemi ofneyslu
Það á það sama við um áfengi og 
lánsfé, þar sem 20 prósent af fólkinu 
tekur 80 prósent af lánunum: 20 pró-
sent af fólkinu drekkur 80 prósent af 
áfenginu. Það er því fráleit hugmynd 
að ætla að skipuleggja áfengismark-

aðinn út frá þeim 80 prósentum sem 
nota aðeins 20 prósent af framboð-
inu. Áfengismarkaðurinn er drifinn 
áfram af þeim sem misnota áfengi. 
Ef takmarða á þann skaða sem áfengi 
veldur einstaklingum og samfélaginu 
þarf að setja þessum markaði tak-
markanir sem miða að þörfum hins 
veika minnihluta á sama hátt og heil-
brigður fjármálamarkaður miðast við 
að draga úr skaðsemi ofneyslumanna 
á lánsfé.

Og þetta er að gerast út um all-
an heim. Á sama tíma og stjórnvöld 
hafa hrokkið upp við afleiðingar 
taumlauss fjármálakerfis, eru þau að 
safna kjarki til að glíma við afleiðing-
ar af afnámi takmarkana á aðgengi að 
áfengi. Áfengið líkist lánsfénu einnig 
að því leyti að á um það bil manns-
aldursfresti hrökkvum við upp og 
heftum stórlega aðgengi að áfengi til 
að sporna við skaðsemi þess á sam-
félagið. En þegar frá líður sljóvgast 
minningin og við afléttum höftunum 
hægt og bítandi þar til við erum aft-
ur lent í sömu súpunni. Og jafn hissa 
sem fyrr. 

niðurstaðan alltaf sú  sama
Það eru til fjölmörg dæmi úr sög-
unni um hvernig samfélög hafa dreg-
ið úr aðhaldi á áfengisneyslu og alltaf 
fengið sömu ömurlegu niðurstöðuna. 
Oftast hafa efnahagsleg rök legið að 
baki. Styðja þurfti við bakið á bænd-
um sem seldu brugghúsum korn eða 
veitingamönnum í miðbæjum. Nið-
urstaðan verður alltaf sú að kostnað-
ur samfélagsins af aukinni neyslu er 
margfaldur á við mögulegan ávinning 
þeirra sem hagnast af aukinni sölu 
áfengis.

Það er við slíku ástandi sem stjórn-
völd í flestum nágranalöndum okkar 
eru að bregðast þessi misserin. Þau 
vilja takmarka aðgengi að áfengi til 
að lækka óheyrilegan kostnað sam-
félagsins af áfengisneyslunni.

Á Íslandi vilja stjórnvöld hins veg-
ar spara með því að takmarka aðgengi 
fólks að áfengismeðferð.

Gunnar Smári Egilsson

gunnar smÁri
egilsson sKrifar

ofneysla lánsfjár og áfengis 
Blaðamaðurinn gunnar smÁri egilsson ber saman afleiðingar óhefts aðgangs að lánsfé og brennivíni: 

meira að segja danir eru farnir að ræða 
opinsKÁtt um Kostnað samfélagsins af 
taumlausri dryKKju þjóðarinnar.

20 prósent 
af fólKinu 
dreKKur 

80 prósent 
af Áfenginu.

peningar og brennivín það er í raun 
engin tilviljun að  á sama tíma og ríkisstjórnir 
vesturlanda eru að ræða hertar reglur um 
starfsemi fjármálafyrirtækja séu sömu stjórnvöld 
að velta upp aðgerðum til að hefta aðgang að 
áfengi með þrengri opnunartíma og hærra verði. 

forvarnir

Tveggja daga ráðsTefna sáá Föstudag og laugardag, 
9. og 10. október í Von, Efstaleiti 7.

Dagskrá föstudagsins 9. október:
n „Aftur til upphafsins með nýjar upplýsingar og þekkingu“
Starfsfólk SÁÁ fjallar um nýja þekkingu og nýjungar í meðferðinni. 

9.00-12.00
n Afeitrun og byrjun áfengis- og vímuefnameðferðar
n Sálræn eða geðræn endurhæfing og uppbygging á Staðarfelli og Vík
n Vaxandi dagleg áfengisneysla fólks sem komið er yfir miðjan aldur 

13.00-17.00
n Sjúkdómur áfengis- og vímuefnafíknar
n Fjölskyldusjúkdómur áfengis- og vímuefnafíknar
n Starf áfengis- og vímuefnaráðgjafans
n Viðhaldsmeðferð við  heróín- og morfínfíkn
n Ný öflug meðferð  í búsetuúrræðinu í Vin 

Dagskrá laugardagsins 10. október:
n „Horft til framtíðar í erfiðum aðstæðum“
Vímuefnin og unga fólkið.

Erindi og umræður. 
9.00-12.00
n Forvarnir á Íslandi: Hvað hefur áunnist og hver er staðan miðað við önnur lönd
n Rafn M Jónsson, framkvæmdastjóri áfengis- og vímuvarna Lýðheilsustöðvar
n Áfengis- og vímuefnameðferðin fyrir unga fólkið á sjúkrahúsinu Vogi
n Sverrir Jónsson læknir
n Kannabisefni og kannabisfíkn
n Þórarinn Tyrfingsson læknir 

13.00-16.00
n Þroski, þroskaágallar og geðraskanir hjá ungu fólki í áfengis- og vímuefnavanda
n Ingunn Hansdóttir, doktor í sálarfræði
n Hvað á að  gera þegar vímuefnaneysla unglinga verður vandamál? Íhlutun og foreldrafræðsla
n Hjalti Björnsson og Helga Óskarsdóttir áfengis- og vímuefnaráðgjafar

Allir VElkomnir! 
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Aukakrónur  
fyrir Námufélaga

Ahd Tamimi,
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Kynntu þér Námuna á landsbankinn.is,  
í síma 410 4000 eða í næsta útibúi.
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ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA MEÐ NÁMUNNI

Náman leggur námsmönnum lið með því að bjóða hagstæðari kjör,  
betri yfirsýn yfir fjármálin, 2 fyrir 1 í bíó*, 150 fríar færslur á ári,  
Námu A-kort með Aukakrónusöfnun auk fjölda annarra fríðinda. 

Á þeim þremur árum sem íslenskt 
gras hefur verið fyrirferðarmikið á 
ólöglega vímuefnamarkaðinum á 
Íslandi hefur það tvöfaldast í verði. 
Í upphafi árs 2006 var verðið, sam-
kvæmt verðkönnun SÁÁ, á gramm-
inu um 2000 krónur. Nú er verð-
ið komið í um og yfir 4000 krónur 
grammið.

Hjá SÁÁ er haldin góð skráning 
yfir verð á ólöglegum vímuefnum 
og neysluvenjur fíkla. Breytingin í 
kreppunni er sú að landsmenn hafa 
minna á milli handanna og eyða því 
ekki eins miklu í vímuefni. Það dreg-
ur úr meira úr neyslu ungs fólks en 
þeirra sem eldri eru og hafa meira 
á milli handanna ef marka má Vís-
bendingar frá Vogi.

„Það  hefur verið meira um eldra 
fólk á Vogi og nýgengi ólöglegrar 

vímuefnaneyslu meðal þeirra yngri 
hefur minnkað,“ segir Þórarinn Tyrf-
ingsson, yfirlæknir á Vogi, en á sama 
tíma hefur ásókn í rítalín aukist og 
verð á töflunni hækkað verulega og 
er nú um 600-700 krónur hver tafla.

Lögreglan haldlagði mikið magn 
af amfetamíni síðastliðið haust og 
lokaði kannabisökrum í vor. Í kjölfar 
þess mátti búast við minna magni 
af þessum efnum á markaðnum og 
að verð á kannabisi og amfetamíni 
mundi hækka. Þetta hefur gengið 
eftir verðið á amfetamíni er nú aftur 
komið í jafnvægi og hefur hækkað 
um 1000 krónur á síðustu 10 mán-
uðum og er nú um 5000 krónur. Og 
eins og fyrr segir hafa kannabisefni 
í formi grass eða maríjúana hækkað 
verulega á síðustu mánuðum og er 
nú rúmar 4000 krónur grammið. 
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hlutfall Karla sem dreKKa Áfengi viKulega eða oftar

20-30 ára.
31-50 ára.
51-60 ára.

Karlar sem dreKKa viKulega eða oftar sífellt fleiri karlar 
drekka í hverri viku eða oftar. þróunin er ískyggileg og ekki sér fyrir endann 
á henni. þó gæti farið að með minnkandi efnahag minnki drykkjan.

Íslenskar konur drekka meira
Fyrir 35 árum drukku íslensKar Konur mun minna en þær gera í dag. Til að mynda drakk um þriðjungur 
kvenna milli þrítugs og fimmtugs alls ekki. Það hlutfall er að nálgast í fimm af hundrað. Þetta eru konurnar 
sem eru mömmur. Nútímakonur sem vinna úti og eru jafnréttisþenkjandi. Líka þegar það kemur að brennivíni. 
Þær eiga samt enn langt í land með að ná körlunum, pöbbunum. 
„Konur eru sá hópur sem er að auka 
neysluna hvað mest í Evrópu,“ seg-
ir Rafn M. Jónsson, verkefnisstjóri 
áfengis- og vímuvarna hjá Lýðheilsu-
stöð, en tölurnar sem Rafn og félagar 
hjá Lýðheilsustöð tóku saman í vor 
segja frá ótrúlegri þróun.

„Áfengi er eitt af því sem veldur 
hvað mestum skaða í Evrópu í dag 
og neyslan eykst,“ heldur Rafn áfram 
en vonast þó til að neyslan minnki 
nú þegar dregst saman í efnahags-
lífi þjóðarinnar. „Þróunin hefur auð-
vitað verið þannig að árið 1980 voru 
seldir rúmir 4 alkóhóllítrar á hvern 
Íslending en það hlutfall er að nálg-
ast 8 lítra í dag.“

pabbi drekkur í hverri viku
Á meðan konurnar hafa byrjað að 

drekka hafa karlarnir aukið drykkj-
una. Fyrir 35 árum drakk rúmlega 1 
af hverjum 10 körlum á milli þrítugs 
og fimmtugs oftar en einu sinni í viku. 
Þetta hlutfall er orðið þannig að ann-

ar hver pabbi á Íslandi sem er á þess-
um aldrei drekkur oftar en einu sinni 
í viku. 

„Sumir segja að þróunin hér á 
landi sé í átt til betri drykkjavenja,“ 
segir Rafn og bendir á að drykkja 
með mat hafi aukist mikið. „En á 
sama tíma og áfengisneysla á virk-
um dögum hefur aukist – vín með 
mat eða bjór með fótbolta – þá hefur 
helgardrykkjan ekkert batnað. Í raun 
hafa virku dagarnir bara bæst ofan á 
fyrri neyslu.“

færra bindindisfólk
Körlum í hópi bindindismanna hef-
ur einnig fækkað. Um svo mikið sem 
helming. Sem er í raun áhyggjuefni 
því eins og Rafn segir sjálfur þá ættu 
flestir að sleppa því að drekka.

„En það er staðreynd að við á Ís-
landi erum með tiltölulega lágt hlut-
fall bindindisfólks hérna. Lægra hlut-
fall en til dæmis Norðmenn og Svíar,“ 
segir Rafn.

En hvað kemur til, af hverju fækk-
ar bindindiskonum úr þriðjungi 
þjóðarinnar í færri en 10% á þrem 
áratugum?

„Það eru auðvitað bara getgátur 
en einhverjir segja að karlmarkaður-
inn hafi verið mikið til mettaður og 
því hafi markaðssetning á drykkjum 
eins og Breezer aðallega horft til 
ungra kvenna. Svo spilar aukið að-
gengi og aukið jafnrétti eflaust stóra 
rullu,“ segir Rafn um þá breytingu að 
íslenskum konum í hópi bindind-
isfólks hefur fækkað ótrúlega mikið 
síðustu áratugi. -mt
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hlutfall Kvenna sem dreKKa aldrei Áfengi

20-30 ára.
31-50 ára.
51-60 ára.

Konur sem dreKKa aldrei hér árum áður valdi stór hópur 
íslenskra kvenna að drekka ekki áfengi. í dag minnkar þetta hlutfall með ári 
hverju. tölurnar á þessari síðu eru fengnar frá lýðheilsustöð.

dreKKa meira og meira 
Konur og karlar á íslandi drekka 
meira í dag en í gær.

drekkurðu
 of mikið?
nafnið tWeak er þannig kom-
ið til að t vísar til enska orðsins 
„tolerance“ í fyrstu spurning-
unni, W til „Worried“ í annarri 
spurningu, e til „eye opener“ 
í þeirri þriðju, a til „amnesia“ 
í fjórðu og k til „Cut down“ í 
fimmtu spurningunni. þetta 
skimunarpróf er einkum ætl-
að konum og þá sérstaklega 
barnshafandi konum.

1. getur þú drukkið 
5 drykki eða fleiri Án 
þess að sofna eða deyja 
Áfengisdauða?
(5 drykkir eru 5 barskammtar, 
sjússar, af sterku áfengi  
eða 5 vínglös eða 5 bjórglös,  
0,4 lítrar)

   jÁ          nei

2. Hefur nÁinn vinur eða 
ættingi lýst yfir ÁHyggj-
um eða kvartað vegna 
drykkju þinnar síðast-
liðið Ár?

   jÁ          nei

3. Hefur þú einHvern 
tíma fengið þér Áfengi 
að morgni til að róa 
taugarnar eða draga úr 
timburmönnum?

   jÁ          nei

4. Hefur ættingi eða vin-
ur einHvern tíma sagt 
þér frÁ einHverju sem 
þú Hefur sagt eða gert 
drukkin en mannst ekki 
eftir?

   jÁ          nei

5. finnst þér stundum 
að þú þurfir að draga úr 
Áfengisneyslu þinni?

   jÁ          nei

stigagjöf
n Hæst er hægt að fá sjö stig á 
tWeak þar sem jákvætt svar 
við fyrstu tveimur spurning-
unum gefur tvö stig en jákvætt 
svar við síðustu þremur gefur 
eitt stig.

n tvö stig eða fleiri benda til 
áfengisvanda sem kallar á frek-
ari greiningu og eftir því sem 
stigin eru fleiri því meiri er 
vandinn. þá er best að hafa 
samband við ráðgjafa SÁÁ 
í síma 530 7600.

spurningalistar geta hins 
vegar aldrei orðið eins 
nákvæmir og viðtal við 
fagfólk með sérþekk-
ingu. ef þú ert í ein-
hverjum vafa skaltu 
því leita til slíkra að-
ila. þú getur t.d. farið 
í viðtal á göngudeild 
sÁÁ í reykjavík eða á 
akureyri eða talað við 
heilsugæslulækninn 
þinn um málið.

Svaraðu spurningunum:

svaraðu tWeak-
spurningalistanum:
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hlutfall Kvenna sem dreKKa viKulega eða oftar

Konur sem dreKKa í 
hverri viKu eða oftar
rétt eins og hjá körlunum þá 
fjölgar þeim konum mikið sem 
drekka í hverri viku eða oftar. 
Konurnar eiga samt enn langt í 
land ef þær ætla að ná körlunum. 

Verð á grasi (maríjúana) hefur tvöfaldast í verði á tveimur árum:

rítalín og gras hækkar í kreppunni

síðan 2006 hefur mikið  framboð verið á íslensku grasi. það framboð  fer 
minnkandi og verðið hækkar. í raun er hægt að  tala um 100% verðhækkun á 
þremur árum. 
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Allir eiga rétt á námi við sitt hæf i 
Rafvirkinn og handboltahetjan þorbjörn jensson hóf störf sem 

forstöðumaður Fjölsmiðjunnar fyrir átta árum. Síðan þá hafa hundruð krakka 
á aldrinum 16-24 ára komist til manns hjá Tobba. Enda situr Þorbjörn ekki á 
skoðunum sínum og lítur á krakkana sem jafningja sína. Hann er ekkert betri 

en þau og veit að jákvæð hvatning og samstarf við ungmenni er lykillinn að 
ótrúlegum árangri Fjölsmiðjunnar. 

„Upphaflega var Fjölsmiðjan tilrauna-
verkefni,“ útskýrir Þorbjörn Jens-
son, forstöðumaður Fjölsmiðjunnar, 
sem er í raun einhverskonar iðnað-
arsmiðja fyrir ungt fólk á aldrinum 
16-24 ára. „En við komumst fljótlega 
að því að það var ótrúlega stór hópur 
þarna úti sem þarf á þessari þjónustu 
að halda.“

Þorbjörn Jensson, eða Tobbi, 
þarfnast varla kynningar. Hand-
boltahetja og landsliðsþjálfari með 
meiru. Stór og sterkur maður með 
stærðarinnar hendur og sjald-
séð yfirvaraskegg. Þorbjörn 
er hvorki kennari né uppeld-
isfræðingur. Hann starfaði 
sem rafvirki á Landspítalan-
um og stóð á krossgötum sem 
þjálfari þegar hann sá auglýs-
ingu í blaði. Það var verið að óska 
eftir manneskju til að sjá um vinnu-
setur fyrir ungt fólk. Tobbi sótti um 
ásamt 33 öðrum og hann fékk starf-
ið.

„Þetta var árið  2001 og síðan þá 
hef ég starfað með þessu unga fólki. 
Alveg frábær tími sem hefur gefið 
mér mjög margt,“ útskýrir Þorbjörn 
en krakkarnir hafa líka grætt mik-
ið á forstöðumanninum. Góður ár-
angur fjölsmiðjunnar mælist í 80%. 
Átta af hverjum tíu sem gerast nemar 
hjá Fjölsmiðjunni snúa aftur í fram-
haldsskólana eða fara og sjá fyrir sér 
á vinnumarkaðinum.  

gert að  danskri fyrirmynd
Fyrirmynd Fjölsmiðjunnar er dönsk. 
En Þorbjörn sá fljótlega, eftir ferð út 
til Danmerkur, að það var ekki hægt 
að apa allt upp eftir Dönum. Vinnu-

menning Íslendinga er allt önnur en 
hjá frændum okkar.

„Enda eru tekjur okkar fjórfalt 
hærri en á sambærilegum vinnustað 
í Danmörku,“ útskýrir Þorbjörn sem 
hefur verið iðinn við að útvega Fjöl-
smiðjunni og nemunum þar verk-
efni. „Við rekum bónstöð, tölvu og 
pökkunardeild, rafmagnsdeild, tré-
smiðju, handverksdeild og erum að 
auki með prýðilegt mötuneyti.“

Fjölsmiðjan er í samstarfi við 
ýmis fyrirtæki og stofnanir. Til dæm-
is hefur trésmiðjan sett saman hús 
fyrir Byko og slíka aðila og tölvu- 
og rafmagnsdeildirnar taka bæði í 
sundur tölvur fyrir Sorpu, því tölvu-
úrgang þarf að flokka, auk þess sem 
Fjölsmiðjan gerir upp gamlar tölvur 
og rafmagnstæki sem er selt í Góða 
hirðinum. Það er margt í býgerð í 
nýju húsnæði sem Fjölsmiðjan flyt-
ur í síðar í haust. Húsnæðið er miklu 
stærra en biðlistar eftir plássi hjá 
Þorbirni fara oft upp í 40-50 krakka. 

gæti tekið  á móti  
100 krökkum
Fyrsta verkefni Fjölsmiðjunnar var 

að innrétta húsnæðið sem Þorbjörn 
fann undir starfsemina. Hann réði 
smið og tók nokkra nema inn. Svo 
fjölgaði þeim jafnt og þétt eftir því 
sem starfsemin jókst.

„Mest hafa verið  78 nemar hjá 
okkur en yfirleitt er fjöldinn í kring-
um 60. Í nýju húsnæði vonumst við 
til þess að geta haft allt upp undir 
100 nema hjá okkur. Þá þyrftum við 
í fyrsta lagi að hafa næg verkefni fyrir 
krakkana og kannski bæta við okkur 
tveim til þrem starfsmönnum,“ seg-
ir Þorbjörn sem hefur náð miklum 
árangri ásamt sínu samstarfsfólki í 
Fjölsmiðjunni.

80% nema við Fjölsmiðjuna fara í 
frekara nám eða út á vinnumarkað-
inn eftir að hafa komið í Fjölsmiðj-
una. 20% þurfa lengri tíma, fara aft-
ur í meðferð eða þurfa önnur úrræði. 
En flestir þeir sem fara í Fjölsmiðj-
una koma í gegnum Vinnumála-
stofnun eða félagsþjónustu sveitar-
félaganna. 

sumir krakkar hata skóla
„Markhópur okkar eru krakkarn-
ir sem eru ekki að klára sig af í skóla. 
Hver svo sem ástæðan er fyrir því. 
Sum þeirra hata skóla, urðu fyrir 
einelti og finnst þau ekki hafa feng-
ið þá þjónustu sem þau hefðu átt að 
fá. Og þau ætla kannski aldrei aftur 
í skóla. Aldrei. En það viðhorf breyt-
ist hjá okkur,“ segir Þorbjörn og bæt-
ir því við að margir þessara krakka 
hafa alveg ótrúlega mikla hæfileika, 
listræna hæfileika, tónlistarhæfileika 
eða eitthvað sem skólakerfið hefur 
ekki og virðist ekki geta sinnt af nein-
um krafti.

„Í landslögum segir að allir eigi 
að fá nám við sitt hæfi. Og eftir að ég 
byrjaði að starfa við þetta þá hef ég 
bara litið á Fjölsmiðjuna sem eitt af 
því sem á að vera í boði hér á landi,“ 
segir Þorbjörn en hópurinn sem 
kemur til hans skiptist í þrennt:

1. Krakkar sem hata skóla, hafa lent í 
einelti og eru hugsanlega tölvufíklar.

2. Brotthvarfsnemarnir. Þeir sem 
hafa flosnað upp úr hefðbundnum 
skólum.

3. Krakkar sem eru að  ná sér eftir 
áfengis- eða fíkniefnaneyslu.

Síðastnefndi hópurinn þarf oft 
mikla hjálp. Sumir krakkanna eru 
að falla og Þorbjörn segir að vel sé 
fylgst með því. „En fyrir mér skipt-
ir það engu hvort einhver fari einu 
sinni, þrisvar eða tuttugu sinnum í 
meðferð. Ef þú ert góður eftir tutt-
ugu skipti þá er það bara svoleiðis. 
Punktur.“ 

vera vinur krakkana
Eitt af erfiðari verkefnum Fjölsmiðj-
unnar er að hjálpa krökkum sem eru 
orðnir tölvufíklar. Það getur reynst 
drjúgt  og oft eru foreldrar of með-
virkir og kóa jafnvel með tölvunotk-
un krakkanna.

„Sjálfum hefur mér reynst best að 
vera ekki að skipa neitt fyrir heldur 
koma á samstarfi á milli þín og ung-
lingsins. Það er nefnilega langbest að 
krakkinn setji sjálfum sér mörk hvað 
varðar tölvunotkun. Hvað finnst hon-
um sjálfum skynsamlegt,“ segir Þor-
björn og kannast vel við það úr þjálf-
un í handboltanum að þótt þú sért 
þjálfarinn þá er algjör óþarfi að haga 
sér og eins og einræðisherra.

„Best er ef maður nær öllum með 
sér í lið þannig að það náist sam-
staða og samvinna,“ útskýrir Þor-
björn. „Mér hefur fundist best að 
mæta krökkunum á jafnréttisgrund-
velli. Það virkar vel að maður sé vinur 
þeirra og þáttakandi í öllu sem þau 
eru að gera.“ 

mömmustrákarnir erfiðir
Einu hefur Þorbjörn tekið  eftir sem 
hefur komið honum á óvart og það 
er hversu háðir drengir eru móður 
sinni.

„Það er mjög algengt nú til dags 

að strákar séu aldir upp af mömmu 
sinni. Og þeir strákar verða oft mjög 
háðir henni. Maður hefur heyrt í 
strákum sem hafa ætlað að taka sig 
taki og finna vinnu. Svo spyr ég viku 
síðar hvernig gangi: „Ah, mamma 
er ekki búinn að finna neitt ennþá,“ 
svara þeir.“

Þessu er ekki eins farið með stelp-
urnar. Þorbjörn segir þær oft miklu 
duglegri við að redda sér vinnu og 
öðru slíku. Enda eru færri stelpur 
sem sækja í Fjölsmiðjunna en strák-
ar.

„Þeir búa líka lengur heima hjá 
mömmu. Og þær meina oft vel en 
mættu hafa í huga að dekstra dreng-
ina ekki svona mikið. Því oft er það 
meira að segja þannig strákarn-
ir kunna þeim litlar þakkir fyrir og 
eru með ólíkindum dónalegir við 
mömmu sína. Ég hef rætt það við 
ófáa stráka hérna hjá mér.“ 

bjartsýnn á framtíðina
En hvað  finnst þér mega fara betur 
í  grunnskólunum, ef þú mættir bara 
nefna eitthvað  eitt?

„Heimanám. Ég er algerlega á 
móti heimanámi. Að mínu mati á allt 
nám að fara fram í skólanum. Til að 
geta sinnt heimanámi þarf aðstoð 
heima fyrir. Hana fá ekki allir og hjá 
þeim krökkum hefst feluleikur. Barn-
ið verður strax í upphafi skólagöng-
unnar sérfræðingur í afsökunum. 
Barnið lærir að ljúga. Svo þegar kom-
ið er upp í elstu bekkina í gagnfræða-
deild eru vandamálin orðin nær óyf-
irstíganleg,“ segir Þorbjörn.

Honum finnst ekki ólíklegt að 
brotthvarf úr skólunum aukist í haust 
vegna almennra blankheita. Marg-
ir foreldrar muni hreinlega ekki hafa 
efni á því  að styðja við bakið á krökk-
unum sínum. Og hvert fara krakk-
arnir þá þegar litla vinnu er kannski 
að  hafa?

„Við reynum að  taka á móti þeim 
sem við getum tekið á móti. En það 
er mikilvægt þegar svona árar að allt 
kerfið  sé virkt. Hvort sem það eru 
við, starfsemi SÁÁ, félagsmiðstöðv-

marKhópur 
oKKar eru 

KraKKarnir 
sem eru eKKi 

að KlÁra sig 
af í sKóla. 

arnar, félagsþjónustan, Hitt húsi og 
svo framvegis.“

En ertu bjartsýnn á framtíð Fjöl-
smiðjunnar?

„Já, mjög. Þetta er eitt af þeim 
úrræðum sem verður að vera fyrir 
hendi. Þarna er hópur sem við, sem 

samfélag, höfum ekki sinnt nógu vel 
til þessa. Og nú er komin önnur Fjöl-
smiðja á Akureyri og þetta á bara eft-
ir að aukast. Það er miklu dýrara fyrir 
samfélagið að þessir krakkar nái ekki 
að fóta sig. Þess vegna er mjög bjart-
sýnn á framtíð Fjölsmiðjunnar.“ -mt

teKið  Á þeim stóra Kristján og anton starfa á trésmíðaverkstæðinu. 
sambærilegur vinnustaður og fjölsmiðjan í danmörku tekur einungis inn 
einn fjórða af tekjunum sem þeir félagar taka inn. geri aðrir betur! 

glæsilegt mötuneyti Krakkarnir fá heitan mat og fínerí. taka 
þátt í að elda og skapa í  flottu eldhúsinu. hér eru þeir jóhann, anton, 
sigurður, jónas og brynjar.  

hönnunardeildin vinsæl stefán og hildur ræða málin inni á 
hönnunardeildinni. starfsemi fjölsmiðjunnar er eins og nafnið gefur til 
kynna fjölbreytt.  

nóg að gera hér sinna jón páll og sólveig verkefnum sínum. þorbjörn 
hefur verið iðinn við að  finna ólíklegustu verkefni handa nemunum sínum. 
það er í raun einn af lyklunum í velgengni fjölsmiðjunnar. 

þorbjörn jensson, 
forstöðumaður 
fjölsmiðjunnar

„markhópur okkar eru krakkarnir 
sem eru ekki að klára sig af í skóla. 
hver svo sem ástæðan er fyrir því. 

sum þeirra hata skóla, urðu fyrir 
einelti og finnst þau ekki hafa fengið 
þá þjónustu sem þau hefðu átt að fá.“ 

Átta dugnaðarforKar frá vinstri: jóhann, daníel, helgi, 
þorbjörn, elvar, freyr, eðvarð og arnar. samstarf er lykilatriði hvað þorbjörn 
jensson varðar. það á  við um allt. hvort heldur sem er samstarf foreldra 
og ungmenna, kennara og ungmenna, þjálfara og leikmanna. samstarf og 
samvinna í stað einræðistilburða. 

smíðaneminn og rafvirKinn hér eru þeir þór og þorbjörn 
að ræða saman. þorbjörn er auðvitað lærður rafvirki og vann um tíma 
sem slíkur hjá landspítalanum. sú menntun nýtist honum vel í starfi 
sínu hjá fjölsmiðjunni. sem og auðvitað reynsla hans og menntun sem 
handboltaþjálfari. 

tölvurnar miKilvægar
hér bogra arnar, þorbjörn og júlíus yfir tölvu. eitt af sniðugu verkefnunum 
í fjölsmiðjunni er að gera við og setja saman raftæki og tölvur. í viðgerðar 
tölvur fara svo ókeypis stýrikerfi og forrit (til dæmis linux) og tölvurnar eru 
svo seldar hjá góða hirðinum. 

þrif og bónstöð halldór og þorbjörn við glansandi hreina toyotu. 
fjölsmiðjan er með góða þvottastöð fyrir bíla.  

flott hönnun hluti af því sem hannað  er og saumað í hönnunar- 
deild fjölsmiðjunnar. 

nÁm er vinna og öfugt. jónas og brynjar vita það báðir. bæði nám og 
vinna þarf heldur ekkert að vera leiðinlegt. nemarnir í fjölsmiðjunni vita það.  

sKorið  niður grænmetið íris er ein af þeim sem nýtur góðs af 
góðu starfi þorbjörns í fjölsmiðjunni.  
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myndir gunnar gunnarsson



„Með fyrirhöguðum sparnaði á Vogi 
blasir við algjört hrun á núverandi 
þjónustu við áfengis- og vímuefna-
sjúklinga,“ útskýrir Þórarinn Tyrf-
ingsson, yfirlæknir á Vogi og formað-
ur SÁÁ. Hann er ómyrkur í máli í 
aðdraganda afmælisfundar SÁÁ sem 
haldinn verður í Háskólabíói mið-
vikudaginn 7. Október kl. 20.

Árið 2009 greiðir SÁÁ 17-18% af 
kostnaði sjúkrahúss Vogs. Það eru 
um 100 milljónir. Í nýrri rekstraráætl-
un er gert ráð fyrir að rekstrarframlag 
ríkisins verið skorið niður um 6,7% 
frá sem nú er. Það þýðir á manna-
máli að ef samtökin SÁÁ eigi að lifa 
af, þá verður að ná fram 70-100 millj-
óna sparnaði á Vogi árið 2010. 

hugsum um unga fólkið okkar
„Ef alvara væri í því að ná þessum 
sparnaði fram þyrftum við að grípa 
til örþrifaráða eins og að loka ung-
lingadeild og hætta að taka á móti 
sjúklingum 19 ára og yngri,“ útskýr-
ir Þórarinn og bendir á að nágranna 
þjóðir okkar sem lent hafa í svip-
uðum vandamálum vara okkur ein-
dregið við að draga úr þessari þjón-
ustu.

Flestir þeir sem leita sér meðferð-
ar í fyrsta sinn og koma á sjúkrahús-
ið Vog eru á aldrinum 18-22 ára. All-
ir eru sammála um að í því ástandi 
sem við búum við þessa dagana er 
ungu fólki hættara en nokkru sinni 
fyrr að fá fíknisjúkdóma og ýmis geð-
ræn vandamál.

stöndum vörð
 um áfengismeðferð á íslandi
Sjúkrahúsið Vogur hefur þegar orð-
ið fyrir miklu tekjutapi. Framlög fyr-
irtækja til bráðaþjónustunnar á Vogi 
féllu niður í lok síðasta árs. Þessi 
framlög námu um 22 milljónir á ári á 
árunum 2006-2008. Dregið hefur úr 
öðrum fjáröflunum og styrkjum. Rík-
ið dró einhliða og án rökstuðnings úr 
framlögum um 3,4% á árinu 2009.

„Fjárframlög til sjúkrahússins 
Vogs hafa verið óbreytt frá árinu 
2000. Á sama tíma hefur Íslending-
um fjölgað, sprautufíklar orðið eldri 
og veikari og fullorðið dagdrykkju-

fólk sótt í sívaxandi mæli á sjúkra-
húsið,“ segir Þórarinn.

Tölurnar sem hér er rætt um 
tengjast ekki öðrum rekstri SÁÁ, 
eins og sambýlanna og alls félags-
starfs SÁÁ. Enda er mikilvægast nú 
að standa vörð um áfengismeðferð í 

landinu. Hún á undir högg að sækja 
og ef ekki tekst að halda starfseminni 
á Vogi í svipuðu horfi og nú er, hefur 
það ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir 
veikustu áfengis- og vímuefnasjúk-
lingana og þjóðfélagið í heild.

það borgar sig að eyða
peningum í meðferð
Veikustu áfengis- og vímuefnasjúk-
lingarnir eru þeir sem þurfa mest á 
sjúkrahúsinu Vogi að halda. Niður-
skurður mun bitna harðast á þeim 
og fjölskyldum þeirra. Þessir sjúk-
lingar læknast ekki af sjálfu sér og 

munu leita á önnur sjúkrahús en Vog 
og skapa þar helmingi meiri kostn-
að en ef þeir hefðu fengið að fara 
á Vog. Auk þess mundi annar eins 
kostnaður falla á sjúklinginn sjálfan, 
fjölskyldu hans og ríkissjóð vegna 
aukinnar löggæslu, vinnutaps og 
félagslegrar aðstoðar.

„Það felst sparnaður í því fyrir 
þjóðfélagið allt að eyða peningum 
í meðferð,“ segir Þórarinn og hvet-
ur landsmenn til að standa vörð um 
áfengismeðferð á Íslandi með því að 
mæta á afmælisfundinn í Háskóla-
bíói kl. 20 miðvikudaginn 7. október.
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Vetrardagskrá unga fólksins hjá SÁÁ er hafin:

u-hópurinn kemur vel undan sumri 
„Starfið gekk rosalega vel í sumar,“ 
segir Karl S. Gunnarsson, áfengis-
ráðgjafi hjá SÁÁ, og viðurkennir að 

það hafi kom-
ið þægilega á 
óvart. „Sumrin 
eru losaraleg en 
okkur tókst, með 
hjálp krakkanna 
að halda vel 
utan um starfið 
í sumar.“

Í vetur verð-
ur áfram hist á 
mánudögum og 

miðvikudögum kl. 18. Úrræðið er 
galopið öllu ungu fólki en U-hópur-
inn hjá SÁÁ hefur verið starfræktur 
í núverandi mynd síðan 1996. Þar 
geta allir unglingar sem vilja vera 
edrú fengið fræðslu, hjálp og frá-

bæran félagsskap. Krakkarnir í U-
hópnum eru ánægð með starfið og 
áhugasamir unglingar geta hringt í 
síma 824-7666 á degi sem nóttu.

„Það mæta svona 15-25 krakkar 
á hvern fund,“ útskýrir Karl og segir 
það  frábæra mætingu.

Síðan U-hópurinn tók til starfa 
hefur nokkur breyting orðið á 
neyslumynstri ungs fólks. Í dag 
gerist það æ sjaldnar að ungt fólk 
drekki eingöngu áfengi. Neyslan er 
einnig mikil á ólögleg vímuefni, sér-
staklega kannabis.

„Sumt ungt fólk í  dag kallar það 
edrúmennsku að nota ekki ólög-
leg vímuefni,“ útskýrir Karl. „Enda 
er það þannig að bjór er að manni 
finnst mest auglýsta varan í fjöl-
miðlum og því ekki að undrast að 
unga fólki sé í vafa.“

u-hópurinn hittist 
í von Á mánudögum og 

miðvikudögum kl. 18 hittast 
ungir krakkar í von

Karl s. 
gunnarsson

Afltak ehf

Aka ehf

Akureyrarbær

Alþýðusamband Íslands

Antikmunir

AP varahlutir ehf

Ari Oddsson ehf

Arkitektar Skógarhlíð

Arnheiður Kristinsdóttir 
tannsmíðastofa

Áfengis og tóbaksverslun ríkisins

Áltak ehf

Árni Reynisson ehf

Ásbjörn Ólafsson ehf

Ásklif ehf

B.K. flutningar ehf

Bakarameistarinn ehf

Baktur ehf tannlæknaþj. Sigurjóns 
Ben

Baltik ehf

Bernharð Laxdal ehf

Bessi hf

Bifreiðastöð  
Þórðar Þ. Þórðarsonar ehf

Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf

Bílasala Guðfinns ehf

BJ endurskoðunarstofa ehf

Bláa lónið hf

Blendi ehf

Bókaútgáfan Leifur Eiríksson ehf

Bókhaldsstofan ehf

Breiðavík ehf

Búaðföng ehf

DK hugbúnaður ehf

DS lausnir ehf

Dún og fiður ehf

E.S. vinnuvélar ehf

Edda útgáfa hf

Eignamiðlunin ehf

Elfa ehf

Elkem Ísland ehf

EVH verktakar ehf

Evrópulög ehf

Ferskur ehf

Félag iðn- og tæknigreina

Félag íslenskra bifreiðaeigenda

Félagsbúið Mófellsstöðum

Félagsbústaðir hf

Fitjavík ehf

Fjallabak ehf

Fjöruborðið

Format lausnir

Fríkirkjan Vegurinn

Frostfiskur ehf

Frumkönnun ehf

Garðabær

Garri ehf

Góa Linda ehf

GT tækni ehf

Gunnar Eggertsson hf

Gylfi Guðjónsson ökukennari

Gæðafæði ehf

Hafgæði sf

Hagtak hf

Hamborgarabúlla Tómasar

Haraldur Sigurðsson

Hitastýring hf

Hitaveita Egilsstaða og Fella

Hornabrauð ehf

Hótel Djúpavík ehf

HS orka hf

Húnaþing vestra

Húsanes ehf

Húsasmiðjan hf

Hveragerðiskirkja

Hyggir ehf endurskoðunarstofa
Iceland Congress / Hlíðar ehf

Ísafjarðarbær

Ísfélag Vestmannaeyja hf

Ísfugl ehf

Íslandsspil sf

Íslensk endurskoðun ehf

Íslensk erfðagreining ehf

Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf

Jónatan Sigtryggsson

Café Amour

Kaupfélag Skagfirðinga

KG fiskverkun ehf

Kjarnafæði hf

Kjósarhreppur

KOM almannatengsl

Kvenfélag Öxfirðinga

Lagnalagerinn ehf

Leturprent ehf

LH tækni ehf

Lindi ehf

Línuborun ehf

Löggarður ehf

Malbikunarstöð Hlaðbær Colas

Marás vélar ehf

Medulla ehf

Mentor ehf

Mýrdalshreppur

Nínukot ehf

Nordic eMarketing ehf

Nýi Ökuskólinn hf

Nýja bílasmiðjan hf

Ó. Johnson & Kaaber ehf

Promens Dalvík ehf

Pústþjónustan ÁS ehf

Pylsuvagninn Selfossi

Rafbogi ehf

Rafstjórn ehf

Reiknistofa fiskmarkaða hf
Reykjanesbær

Rolf Johansen & Co ehf

Ræktunarsamband  
Flóa og Skeiða ehf

Samvirkni ehf

Sena ehf

Setberg ehf bókaútgáfa

Seyðisfjarðarkaupstaður

Sigfús Vilhjálmsson

Síldarvinnslan hf

Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Skinney – Þinganes hf

Skólavefurinn ehf

Sláturhús KVH ehf

Smur-, bón og dekkjaþjónustan sf

Sorpa bs

Sport-Tæki ehf

Spýtan ehf

Starfsgreinasamband Íslands

Suzuki bílar hf

Sveinbjörn Sigurðsson ehf

Sveitafélagið Garður

Sveitafélagið Skagafjörður

Tandur hf

Teitur Jónasson ehf

Tölvu- og tækniþjónustan ehf

Útfararstofa kirkjugarðanna ehf

Valhöll ehf fasteignasala

Verkalýðsfélagið Hlíf

Verkfræðistofan VIK ehf

Verslunarfélagið Ábót ehf

Verslunarmannafélag Reykjavíkur

Verslunarmannafélag Suðurnesja

Vélsmiðjan Foss ehf

Viðhald og nýsmíði ehf

Þingeyjasveit

Þorbjörn Fiskanes hf

Þvegillinn ehf

ÆCO ehf

Eftirtaldir aðilar styðja SÁÁAFMæliSHÁtÍð í sKugga 
niðursKurðar
Ef mæta á kröfum ríkisins um niðurskurð verður að 
spara hátt í hundrað milljónir á sjúkrahúsinu Vogi. 
Það gæti leitt af sér hruni í meðferðarkerfi SÁÁ 
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir samfélagið 
og nokkur hundruð milljóna kostnaðarauka fyrir 
heilbrigðiskerfið. þórarinn tyrfingsson, 
formaður SÁÁ, er uggandi yfir þróuninni og bendir á 
að samfélagið spari á öðrum stöðum með því að eyða 
peningum í meðferð. 

vel heppnuð 
afmælishÁtíð í fyrra var jón 
gnarr fundarstjóri, páll óskar og 
bubbi tróðu upp ásamt fleiri góðum 
listamönnum. það verður sko gaman 
í háskólabíói miðvikudaginn 7. 
október kl. 20. sjaldan hefur verið 
mikilvægara að fólk komi og standi 
með sÁÁ og vogi. 

þórarinn tyrfingsson yfirlæKnir „ef alvara væri í því að 
ná þessum sparnaði fram þyrftum við að grípa til örþrifaráða eins og að loka 
unglingadeild og hætta að taka á móti sjúklingum 19 ára og yngri,“

 október 2009 október 2009

 WorKshop í  von
n Síðustu helgina í septem-
ber stóð líknarfélagið Bati að 12 
spora ráðstefnu í Von, Efsta-
leiti. Þegar mest lét voru um 350 
manns í húsinu og að sögn Elí-
asar Guðmundssonar var ráð-
stefnan einsaklega vel heppn-
uð. Ræðumenn (speakerar) 
voru þau Jonathan S, Theresa 
F og Larry T. Þau síðastnefndu 
eru talin með betri ræðumönn-
um í Bandaríkjun-
um og var Theresa 
að ljúka þriggja 
vikna ferðalagi 
um Bandaríkin. 
Næsta ráðstefna 
verður í Von að 
ári nema annað 
verði aug-
lýst.

 

 Krísufundir í von
n Undanfarna þriðjudaga hef-
ur SÁÁ haldið fundi í Von um 
hvernig bregðast eigi við nið-
urskurði til meðferðarmála á 
Íslandi. Nú sem aldrei fyrr er 
mikilvægt að alkóhólistar og að-
standendur þeirra standi sam-
an. Á myndinni brýnir Þórarinn 
sitt fólk til góðra verka á fundi 
sem haldinn var 15. september 
í  Von. Áhugasamir fylgist með á 
heimasíðu SÁÁ, www.saa.is.  

 össur hjÁ 
 heiðursmönnum
n Annan hvern fimmtudag í 
hádeginu á Vogi hittast Heið-
ursmenn. Það er félagsskapur 
karla og fyrr á árinu heimsótti 
utanríkisráðherran, Össur 
Skarphéðinsson, okkar menn. 
Kjarnakonur hittast svo í Von, 
Efstaleiti 7, á  miðvikudögum 
kl. 20. Áhugasamir karlar og 
áhugasamar konur geta fundið 
nánari upplýsingar á heimasíðu 
SÁÁ.

gaKKtu í sÁÁ
n Nú sem aldrei fyrr er mik-
ilvægt að alkóhólistar, vinir 
þeirra og aðstandendur gangi 
í SÁÁ, Samtök áhugafólks um 
áfengis- og vímuefnavandann. 
Auðvelt er að ganga í samtökin 
á vef SÁÁ, www.saa.is. Félags-
gjaldið er aðeins 4.000 krón-
ur á ári. Þá er einnig hægt að 
styðja við styrktarsjóð SÁÁ á 
heimasíðu samtakanna. Styrkt-
arsjóðnum er ætlað að hjálpa 
fátækum alkóhólistum til að 
greiða sinn hluta í áfengis- og 
vímuefnameðferð.
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ertu dópisti?
1. Hefurðu einHvern tíma notað lyf 
(dóp) af einHverri annarri Ástæðu 
en vegna Hefðbundnar lyfjagjaf-
ar?

   jÁ          nei

2. Hefurðu einHvern tíma misnotað 
lyf (læknadóp)?

   jÁ          nei

3. notarðu meira en eitt fíkniefni 
í einu?

   jÁ          nei

4. notarðu fíkniefni oftar en einu 
sinni í viku?

   jÁ          nei

5. Hefurðu reynt að Hætta að nota 
dóp (Hass, gras, amfetamín osfrv) 
en ekki getað það?

   jÁ          nei

6.  Hefurðu fengið blakkÁt eða 
flassbakk vegna fíkniefnaneyslu?

   jÁ          nei

7. líður þér einHvern tíma illa 
vegna eigin dópneyslu?

   jÁ          nei

8. Hafa félagar, foreldrar eða 
maki lýst yfir ÁHyggjum eða kvart-
að yfir neyslunni?

   jÁ          nei

9.  Hefur dópneyslan einHvern tíma 
valdið vandræðum Á milli þín og 
félaganna eða þín og þinna nÁn-
ustu?

   jÁ          nei

10.  Hefurðu misst ein-
Hverja vini af því að þú not-
ar dóp?

   jÁ          nei

11. Hefurðu vanrækt skyld-
ur þínar, fjölskylduna, 
skólann eða vinnuna, vegna 
fíkniefnaneyslu?

   jÁ          nei

12. Hefurðu lent í vand-
ræðum í skólanum eða 
vinnunni vegna dópneyslu?

   jÁ          nei

13.  Hefurðu misst vinnu vegna 
fíkniefnaneyslu?

   jÁ          nei

14. Hefurðu lent í slagsmÁlum 
undir ÁHrifum frÁ fíkniefnum?

   jÁ          nei

15. Hefurðu tekið þÁtt í ólöglegu 
atHæfi í þeim tilgangi að útvega 
fíkniefni?

   jÁ          nei

16.  Hefurðu verið Handtekinn fyr-
ir að vera með eða neyta fíkni-
efna?

   jÁ          nei

17. Hefurðu upplifað frÁHvörf 
(veikindi) við það að Hætta að 
nota dóp?

   jÁ          nei

18.  Hefurðu Átt við sjúkdóma að 
stríða (minnisleysi, lyfrabólgu, 
blæðingar, skjÁlfta osfrv) vegna 
dópneyslu þinnar?

   jÁ          nei

19.  Hefurðu leitað HjÁlpar vegna 
fíkniefnaneyslu?

   jÁ          nei

20.  Hefurðu farið í meðferð?
   jÁ          nei

stigagjöf

1-5 jÁ 
þú ert á góðri leið með að verða dópisti

n þú ert með ákveðin einkenni sem benda 
til þess að þú misnotir fíkniefni. nú er 
auðvelt að taka fyrstu skrefin til að breyta 
hegðun sinni og losa sig við dópið. gott get-
ur verið að leyta til sÁÁ eða ræða við for-
eldra eða námsráðgjafa.

6-10 jÁ
þú ert á hraðri leið með að verða dópisti

n í raun áttu við fíknefnavanda að stríða og 
ættir að hafa samband við ráðgjafa sÁÁ í 
síma 530 7600 en einnig er hægt að hringja 
beint í síma 824 7666 á degi sem nóttu. það 
símanúmer er hluti af þjónustu sÁÁ við 
ungt fólk. 

11-20 jÁ
þú ert dópisti

n svörin gefa til kynna að þú sért fíkill. dóp-
neyslan er búin að koma þér í vandræði. 
Hringdu í síma 824 7666 og komdu þér í 
meðferð. þú nennir þessu ekki lengur. fullt 
af fólki hefur verið á nákvæmlega sama 
stað og þú og náð fullum bata.

- - - - - - - - - - 
spurningalistar geta aldrei orðið eins ná-
kvæmir og viðtal við fagfólk með sérþekk-
ingu. ef þú ert í einhverjum vafa skaltu 
því leita til slíkra aðila. þú getur t.d. farið í 
viðtal á göngudeild sÁÁ í reykjavík eða á 
akureyri eða talað við heilsugæslulækninn 
þinn um málið. Síminn hjá SÁÁ er 530 7600.

Þær 20 spurningar sem hér birtast geta hjálpað þér að skoða nánar hvort 
þú sért háður eða háð fíkniefnum. dast prófið eða Drug Abuse 

(DAST) Assessment spyr ekkert út í áfengisneyslu. Það gerir CAGE prófið 
hinsvegar og það er einnig í þessu blaði. 

Svaraðu spurningunum:

það er líka hægt að drekka ekki
Sífellt færri Íslendingar velja að byrja ekki að drekka. En það þótti einu sinni 
sjálfsagt. Að byrja ekki að drekka. Í dag munum við eftir Árna Johnsen og Ómari 
Ragnarssyni og kannski Ragnhildi Steinunni en annars þekkjum við voða fáa sem 
ekki dreka áfengi og hafa aldrei gert. Við hjá SÁÁ blaðinu höfðum samband við 
nokkra Íslendinga sem hafa aldrei smakkað áfengi.

nanna guðbergs 
TÓk UNG ÞÁ ÁkVöRðUN Að 
ÁFENGi VæRi Ekki FyRiR SiG:

Forréttindi að 
hafa aldrei drukkið

„Ég tók þessa ákvörðun sem ung-
lingur. Þegar vinir og vinkonur 
voru að byrja að drekka. Þá sá ég 
fljótlega að mig langaði ekki að 
verða drukkin. Vildi ekki gera hluti 
sem ég myndi sjá eftir og fannst 
þetta ekki vera fyrir mig,“ útskýrir 
Nanna.

Þegar hún safþakkar áfengum 
drykk í dag þá spyr fólk: „Hvenær 
hættirðu?“ Það þykir henni fynd-
ið. Þegar hún var unglingur var þó 
meiri þrýstingur um að hún fengi 
sér í glas.

„Vinirnir þrýstu svolítið á mann 
til að byrja með en gáfust fljótt upp 
á því,“ segir Nanna og bætir við að 
ákvörðun hennar um að drekka 
ekki hafi ekki verið vegna þess að 
hún hafi átt svo slæmar minn-
ingar um áfengi sem barn. Pabbi 
hennar, sem hefur um árabil starf-
að sem meðferðarráðgjafi í Amer-
íku, hætti að drekka þegar hún var 
mjög ung og Nanna ólst ekki upp 
við mikla áfengisneyslu.

Fannst þér þú verða félagslega 
einangruð sem unglingur við það 
að drekka ekki?

„Nei, alls ekki. Ég byrjaði meira 
að segja ung að sækja skemmti-
staðina. Var rétt um sextán ára 
gömul og dansaði og skemmti mér. 
Áfengið heillað mig bara ekki,“ seg-
ir Nanna en um svipað leyti fór hún 
einnig ytra til að starfa sem fyr-
irsæta. Í þeim bransa var oft mik-
ill þrýstingur en Nanna stóð alltaf 
föst á sínu og afþakkaði pent.

„Það eru forréttindi að hafa 
aldrei drukkið. Ég hef stundað 
íþróttir síðan ég var krakki og geri 
enn. Auðvitað er þægilegt að eiga 
heilbrigt líf og drekka ekki. Ég verð 
aldrei þunn og börnin mín vita 
varla hvað full manneskja er,“ segir 
Nanna og bendir á að fullt af fólki 

velji að drekka ekki og ítrekar einn-
ig að hún beri mikla virðingu fyrir 
því fólki sem hefur ekki átt samleið 
með áfengi og tekist að losa sig við 
það úr sínu lífi. 

Nanna segist laus við alla for-
dóma gagnvart áfengi og er hún 
bjó um sex ára skeið í Þýskalandi 
ásamt Oliver eiginmanni sínum 
upplifði hún aðra umgengni við 
áfengi og aðrar drykkjuvenjur en 
hún hafði áður þekkt. 

„Ég hef þegar notað þá reynslu 
mína, með góðum árangri, til að 
leiðbeina elstu dóttur okkar sem er 
á átjánda ári. Á heimilinu er talað 
mjög opinskátt um áfengi, hvaða 
mismunandi áhrifum tegundir 
þess geti náð fram og hvernig hægt 
sé að nota það hóflega til ánægju-
auka. Við munum klárlega halda 
þessari stefnu um fræðslu inn á 
heimilinu þegar yngri dætur okkar 
vaxa úr grasi,“ segir Nanna.

„Dóttir vinkonu minnar heyrði 
einu sinni að ég hefði aldrei drukk-
ið og fannst það svo flottur valkost-
ur að hún valdi að drekka ekki,“ 
segir Nanna að lokum.

„Við tókum meðvitaða ákvörðun 10 eða tólf 
ára,“ útskýrir Garpur Elísabetarson Ingason 
um ástæðu þess að þeir tvíburar hafi aldrei 
drukkið áfengi.

„Í okkar huga voru stelpur líka það hrylli-
legasta sem til var í heiminum og við ákváðum 
að drekka aldrei né reykja eða vera með stelp-
um,“ botnar bróðir hans, Jökull.

Og var þetta ekkert erfitt?
„Nei, alls ekki“ svarar Garpur sem er held-

ur frakkari af þeim bræðrum. Hann er nýbyrj-
aður að æfa aftur fótbolta eftir veikindi og æfir 
hann með KF. Jökull bróðir spilar með Víkingi 
og er að fara í meistaranám í stærðfræði við HÍ 
í haust.

„Við vorum auðvitað ekki einu mennirn-
ir sem völdu að drekka ekki framan af. Sumir 
vinanna fylgdu fordæmi okkar en byrjuðu svo 
seinna að drekka. Kannski um átján ára eða 
eitthvað svoleiðis,“ bætir Jökull við.

Og þeir gáfu eftir með að vera aldrei með 
stelpum. Það auðveldaði restina.

veðmál hver gæti hellt þá fulla
Þeir bræður eru orðnir 25 ára núna og sjá 
ekki eftir að hafa aldrei drukkið. Garpur starf-
ar í símaveri Vodafone og kann því vel. Hann 
er drullufeginn að hafa aldrei þurft að stúta 
landaflösku á ísköldu föstudagskvöldi og fela 
áfengislyktina fyrir mömmu sinni og pabba.

„Þetta var heldur aldrei neinn rembingur 
hjá okkur. Við vorum fótboltanördar og höfð-

um engan áhuga á að drekka eða reykja,“ út-
skýrir Garpur og bætir því að í fjölskyldunni 
sé alkóhólismi og það hafi hjálpað honum að 
halda bindindið.

„Við tókum líka loforð af hver öðrum að 
ef annar okkar kæmi að hinum að drekka þá 
mætti hinn kýla eins og fast í andlitið og hann 
gæti. Ég var ákveðinn að ég skyldi taka gott til-
hlaup og rota Garp ef hann byrjaði að drekka.“

Og þeir sjá ekki eftir neinu. Jökull seg-
ir meira að segja að ef hann langi einhvern 
tíma til að drekka þá muni hann bara gera það. 
Hann hefur bara engan áhuga á því. 

„Það er auðvitað mikið búið að reyna að fá 
okkur bræður til að drekka. Í Kvennó var alltaf 
veðmál í gangi um hver væri fyrstur til að hella 
okkur fulla,“ segir Garpur.

auðveldara að drekka ekki 
„Við misstum ekki af neinu. Ég stundaði 
skemmtanalífið jafn grimmt og versta fylli-
bytta á sínum tíma,“ segir Garpur og bróð-
ir hans samsinnir því þótt hann segist sjálfur 
hafa verið örlítið feimnari.

„Það breytti engu hvort við drykkjum eða 
ekki,“ útskýrir Jökull.

„Ég fæ margar ræður frá fullu fólki um hvað 

ég sé frábær að drekka ekki. Fólk er voðalega 
stolt af því að maður drekki ekki. Sérstaklega 
þegar það er fullt sjálft,“ segir Garpur og hlær. 
„En ég get sagt í fullri einlægni að það er miklu 
auðveldara að drekka ekki en að drekka. Mað-
ur þarf nefnilega að drekka til að drekka og það 
er meira vesen.“

„Ég myndi gera þetta nákvæmlega eins,“ 
botnar Jökull. 

FÓTBoLTASTRÁkARNiR 
garpur oG jöKull 

TÓkU STÓRA 
ÁkVöRðUN 

MJöG UNGiR:

jóhanna guðrÚn  SEGiR 
ÞAð ALDREi HAFA koMið TiL 
GREiNA Að DREkkA:

Það þótti skrítið að 
drekka ekki í rússlandi
„Þetta æxlaðist bara svona. Ég 
tók aldrei neina ákvörðun um að 
drekka ekki,“ útskýrir Jóhanna 
Guðrún um ástæðu þess að hún 
hafi aldrei drukkið áfengi. 

Jóhanna var ung byrjuð að gera 
allt aðra hluti en sínir jafnaldr-
ar. Hún er ákveðin ung kona, átj-
án að verða nítján, og þegar vinir 
hennar og jafnaldrar voru að byrja 
að drekka var hún upptekin við að 
vinna að söngferlinum.

„Mér fannst þetta ekki eiga 
við mig,“ segir hún en viðurkenn-
ir að sumum finnist skrýtið að 
hún drekki ekki. „Þetta þótti sér-
staklega skrítið í Rússlandi. En í 
Bandaríkjunum til dæmis er það 
ekkert tiltökumál að snerta ekki 
áfengi.“

En fannst þér þú vera félagslega 
einangruð sem unglingur?

„Nei. Ég hef alltaf átt mikið af 
góðum vinum og tók þátt í öllu því 
sem þeir voru að gera. Þannig að 
þetta hefur ekki aftrað mér í einu 
né neinu,“ segir Jóhanna og bæt-
ir því við að henni finnist stund-
um fullmikil fyllerísmenning hér 
á landi. Fólk sé mjög upptekið af 
þessu og til að mynda fórum afstað 
kjaftasögur um að hún hafi verið að 

drekka í Rússlandi 
þegar hún hélt á 
rauðum orkudrykk í 
vínglasi.  „Mér finnst 
ekkert að því að fólk 
drekki. Það er ekki 
mitt mál. Og flestir 
segja að það sé gott 
hjá mér að sleppa 
því. Þetta er held-

ur ekkert stórmál. Annað hvort fíl-
ar maður að drekka eða ekki,“ út-
skýrir Jóhanna og bætir því við að 
það sé svo auðvelt að drekka ekki. 
Hún hefur aldrei litið á þetta sem 
einhverja kvöð. „Ég hef bara aldrei 
prófað og er ekkert forvitin um 
hvernig það er að drekka áfengi.“

þetta er heldur 
eKKert stórmÁl. 
annað hvort 

fílar maður að 
dreKKa eða eKKi.

garpur og jöKull
það er auðvitað mikið búið að reyna að 

fá okkur bræður til að drekka. í Kvennó 
var alltaf veðmál í gangi um hver væri 

fyrstur til að hella okkur fulla.

Aldrei að drekka, 
reykja eða 
vera með stelpum
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HeLmIngI fLeIrI 
kAnnABIsfíkLAr 

HvAÐ  er kAnnABIs?
n Kannabisplantan (Cannabis 
sativa) er talin eiga uppruna 
sinn í Mið-Asíu, en vex nú víða í 
hitabeltinu og tempruðum beltum 
jarðarinnar. Hún er stundum nefnd 
hampjurt því úr henni má vinna 
hamp. Úr blómstrandi toppum 
hampjurtarinnar, eða kannabis-
plöntunnar, er hægt að vinna 
vímuefni á mismunandi hátt sem 
einu nafni eru nefnd kannabisefni. 
Afurðirnar hafa mismunandi útlit 
og vímuefnastyrkleika en í stórum 
dráttum má tala um þrjár gerðir: 
maríjúana (gras), hass og hassolíu. 
Kannabisefni voru ekki notuð sem 
vímuefni á Vesturlöndum fyrr en á 20 
öld. Í löndum araba var jurtin aftur 
á móti ræktuð til vímuefnagerðar frá 
upphafi miðalda.

n Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 
því að kannabisefni er samheiti yfir 
allar afurðir kannabisplöntunnar sem 
innihalda vímuefni. Kannabisefni eru 
ekki hrein efni heldur efnablanda 
yfir 400 efna og þegar þau eru reykt 
þá myndast yfir 2000 efni sem fara 
inn í líkamann. Rúmlega 60 þessara 
efna finnast hvergi á jörðinni nema 
í kannabisplöntunni og eru nefnd 
kannabínóíðar. Aðeins eru rúm 30 
ár síðan það tókst að finna og sanna 
að einn þessara kannabínóíða, 
delta-9-tetrahydrokannabinol, 
væri langvirkastur þeirra allra og 
ylli nær öllum vímuáhrifunum. 
Skammstöfunin fyrir þetta efni er 
THC.

n Kannabisjurtir sem eru heppilegar 
til vímuefnaframleiðslu voru áður 
mest ræktaðar í Austurlöndum fjær 
og nær (Líbanon, Íran, Pakistan, 
Afganistan og Nepal) en einnig 
hefur ræktun verið mikil í Marokkó 
og Mexíkó. Þaðan voru vímuefnin 
flutt til vesturlanda. Við Íslendingar 
fengum lengst af kannabisefni sem 
hassplötur og mest af því kom 
frá Marokkó. Flutningsleiðirnar 
voru í gegnum Amsterdam og 
Kaupmannahöfn. Nokkuð kom 
af maríjúana í gegnum herinn á 
Keflavíkurvelli á áttunda áratug 
tuttugustu aldar. Fram yfir árið 2000 
var mest af þeim kannabisefnum 
sem komu til landsins hass frá 
Amsterdam og Kaupmannahöfn.

n Vegna tækniframfara og vaxandi 
þekkingar í ræktun kannabisjurtanna 
hefur það  sífellt færst í vöxt 
á Vesturlöndum að framleiða 
kannabisefni heima fyrir. Þannig er 
langt síðan að Kaliforníubúar voru 
sjálfum sér nógir með maríjúana. 
Vaxandi ræktun hefur verið í flestum 
Evrópulöndum.

n Hér á  Íslandi hafa menn fiktað 
við ræktun frá 1970 með  misjöfnum 
árangri. Árið 2006 var það orðið ljóst 
að miklar breytingar höfðu orðið 
á íslenska kannabismarkaðnum. 
Neytendurnir notuðu í vaxandi 
mæli maríjúana sem framleitt var á 
Íslandi í stað hass. Í verðkönnunum 
sem gerðar voru á vegum SÁÁ á 
miðju ári 2006 var fyrst farið að 
spyrja sérstaklega eftir grasi eða 
maríjúana. Þá kom í ljós að stór 
hluti kannabisfíklanna var að nota 
innlent gras og greiddi hærra verð 
fyrir grammið heldur en af hassinu. 
Síðan hefur þetta aukist og nú 
er ljóst eftir að lögreglan hefur 
fundið kannabisræktanir í stórum 
stíl að á Íslandi er stunduð mikil 
kannabisræktun. Við ræktunina er 
notuð nýjasta tækni í garðyrkju og 
gróðurhúsaræktun ásamt mikilli 
sérþekkingu í kannabisræktun. 
Hér er á ferðinni skipulögð 
afbrotastarfsemi sem notfærir 
sér nýjustu tækni og þekkingu 
garðyrkjumanna. 

verÐ  á götunnI?
n Eitt gramm af kannabis (hassi og 
maríjúana) kostar um 3500 krónur á 
götunni en verðið fer hækkandi. 

HeLstu kAnnABIstegundIr
mAríjúAnA
n Maríjúana eru blöð og blómsprotar jurtarinnar. 
Það ódýrasta er unnið úr villtum jurtum þannig að 
efsti hluti jurtarinnar er skorinn. Indverskt nafn er 
til um þennan maríjúanarudda “bhang” sem hefur 
að geyma lítið af harpix. Mikið af því maríjúana 
sem reykt er í USA er af þessari gerð. Ef skorið er 
ofan af sérstaklega völdum og ræktuðum plöntum, 
helst kvenplöntum, fæst miklu vímuefnaríkara 
maríjúana. Maríjúana er allt frá grænu, yfir í grátt 
eða brúnt á litin og gerðin allt frá því að vera líkt 
telaufum yfir í stóra blaðhluta. Þegar búið er að 
tína burtu fræ og grófustu stöngulbútana getur 
því svipað til tóbaks og þá er hægt að vefja það í 
vindling,

n “joint”, sem er reyktur.
 
HAss
n Hass (Hassis) er að mestu unnið úr 
jurtakvoðunni (harpixnum) sjálfum og er 
þá mulinn, sigtaður, og misvel hreinsaður 
harpix. Hann er pressaður í kökur sem hafa að 
geyma mismikið af blómsprotum. Hassið er 
vímuefnaríkari en maríjúana og heitir á Indlandi 
charas. Liturinn á hassi er allt frá ljósbrúnu að því 
að vera næstum svartur. Það er blandað saman 
við sígarettu tóbak og reykt.
 
HAssoLíA
Hassolía er búin þannig til að lífræn leysiefni 
eru látin draga kannabínóíða  úr hassi eða 
kannabisplöntunni. Hassolíunni er oft smurt í  
sígarettubréfið sem vafið er um hassvindlinginn til 
þess að gera hann sterkari.

tHC (deLtA-9-tetrAHydroCAnnABInoL)

n THC eða delta-9-tetrahydrocannabinol er virka 
vímuefnið í kannabisefnum. Hinir kannabínóiðar 
eru óvirkir eða mjög veikir. Þeir geta þó haft 
einhver áhrif til þess að minnka eða auka verkun 
TCH séu þeir til staðar í heilanum. Þó að THC 
sé eðlilega mjög eftirsótt á hinum ólöglega 
vímuefnamarkaði vegna hreinleika og styrkleika 
sést það sjaldan þar. Hitt er ekki óalgengt að 
önnur vímuefni eru seld sem THC. Magn THC í 
maríjúana er oftast á bilinu 0,5 - 7 %, í hassi 7-14 
%, ganja 6-10% og í hassolíu 15 - 50%.

kAnnABIsfíkLAr 
eru oft sprAutufíkLAr
n 75% kannabisfíkla sem koma á Vog 
eru einnig örvandi vímuefnafíklar. 
Næstum þriðjungur kannabisfíkla á 
Vogi hafa sprautað sig í æð. 16,6%  var 
kominn með lyfrabólgu C. Kannbisfíkn 
er ekki eitthvað  sætt og skemmtilegt 
upp úr bíómynd frá Hollywood. 
  

Hversu ávAnABIndAndI er kAnnABIs?
n Íslendingar eru misnæmir fyrir því að verða kannabisfíkn að bráð, eins og aðrir. Í þessu 
sambandi er rétt að taka fram að ungu fólki er miklu hættara en þeim eldri. Almennar 
tölur eða hlutföll sem heilbrigðisstofnanir og læknahópar hafa látið fara frá sér eru 1 á 
móti 9-10.  Í þessum tölum er ekki talað um hættuna hjá þeim sem eru undir 20 ára og 
byrja snemma að nota efnin en þar er hættan augljóslega miklu meiri. Hér á Íslandi geta 
menn horft á staðreyndirnar og hætt að giska.

n 6,2% af öllum körlum sem fæddir eru 1978 hafa nú þegar komið á  Sjúkrahúsið Vog 
og greinst þar með kannabisfíkn. Sömu tölur fyrir fæðingarárganginn 1981 er 5,8%, 1982 
6,8% og fæðingarárganginn 1983 6,5%. Stúlkunum virðist ekki eins hætt og piltunum 
og 3,7% af stúlkunum sem fæddar eru 1983 hafa komið á Vog og greinst þar með 
kannabisfíkn og þykir mörgum nóg um.

n Nú er algeng sú  skoðun að efnin séu skaðlítil eða skaðlaus og er slíku viðhorfi 
haldið við með upplýsingum sem stangast á við nýjustu vísindarannsóknir og þekkingu. 
Þessar röngu upplýsingar berast ungu fólki í gegnum fjölmiðla, Netið og koma frá þeim 
sem berjast fyrir auknu frjálsræði varðandi kannabis. Kannabisefni eru einu ólöglegu 
vímuefnin á Vesturlöndum sem eiga sér aðdáendahóp, “kannabisbullurnar”, sem berjast 
skipulega fyrir lögleiðingu þeirra. 

HvernIg er vímAn?
n Kannabisplantan hefur að  geyma vímuefnið THC (delta-9- 
tetrahydrocannabinol). Þegar maríjúana er reykt ferðast THC úr lungum 
inn í æðakerfi líkamans, til heilans og annarra líffæra og veldur ýmsum 
áhrifum. Vímunni veldur THC með því að breyta heilastarfseminni líkt og 
önnur vímuefni. Ekki eru nema tæp 20 ár síðan að menn gerðu sér ljóst 
að THC virkar í gegnum ákveðið boðefnakerfi (innlægt kannabiskerfi) og 
hefur þannig áhrif á heilann. Menn eru langt frá því að þekkja til hlítar 
hvaða hlutverki þetta innlæga kannabiskerfi þjónar og hversu víðtæk áhrif kannabisefnanna 
eru á heilan. Menn vita þó að THC veldur vímu með því að losa dópamín í verðlaunastöð og 
nota til þess sömu taugaþræði og heróín. THC truflar síðan samhæfingu hreyfinga, minni og 
ýmsa heilastarfsemi sem lítur að úrvinnslu og ákvörðunartöku. Vandamálin sem skapast eru 
ekki aðeins bundin við þann tíma sem fíklarnir eru í vímu heldur eru þau viðvarandi allan 
sólahringinn ef menn nota kannabisefni flesta daga. Þessi truflun á starfseminni er mönnum til 
mikilla trafala og veldur varanlegri breytingu á hugsun og hegðun. Að öllum líkindum hverfur 
þessi truflun á nokkrum vikum eftir að neyslu er hætt og ungir fíklar endurheimta aftur getu sína 
sem þeir hafa verið án mánuðum og árum saman.  

HvernIg er kAnnABIs notAÐ?
n  Algengasta aðferðin er að  reykja kannabis í jónu 
(joint) eða með pípu. Unga fólkið fær sér einnig í fötu 
en það er sérstök aðferð við að reykja efnið. Það sem 
vekur hins vegar miklar áhyggjur varðandi kannabis 
er að efnið ryður á ýmsan hátt brautina fyrir önnur 
ólögleg vímuefni eins og LSD, amfetamín og kókaín. 
Þjóðfélagslega er kannabis að öllu jafnan fyrsta 
ólöglega vímuefnið sem notað er og neytandinn lærir 
lögmál vímuefnamarkaðarins þegar hann kaupir sér 
efnið og kynnist þannig sölumönnum sem seinna 
selja honum önnur vímuefni. Þannig ryður það 
brautina félagslega. En kannabisefnin ryðja einnig 
brautina með því að breyta heilastarfseminni bæði 
sálfræðilega og líffræðilega. Með daglegri notkun 
kannabis venjast neytendur á að leysa flest vandamál 
sín með því að nota vímuefni og það er sá sálfræðilegi 
grunnur sem önnur ólögleg vímuefnafíkn byggist 
á. Allt bendir einnig til þess að D2 viðtökum fækki í 
“nucleus accumbens” í gleðistöð eins og hjá öðrum 
vímuefnafíklum sem aftur stóreykur hættuna á því að 
verða örvandi vímuefnafíkill. 

kAnnABIsneytendur 
notA önnur fíknIefnI
n Eins og sjá má  á grafinu þá nota 
kannabisneytendur oft örvandi efni með  kannabis. 
Þannig notar nær helmingur kannabisfíkla sem koma 
á Sjúkrahúsið Vog einnig örvandi vímuefni á borð við 
kókaín og amfetamín. Aðeins 17 % þeirra sem koma 
Vog og eru yngri en 30 ára nota einungis kannabis. 

Erfitt er að finna þann Íslending sem ekki hefur 
prófað kannabisefni eða á sjálfur náinn ættingja 

eða ástvin sem beðið hefur tjón af kannabisneyslu. 
Fátt hefur haft jafn víðtækar þjóðfélagsbreytingar 

í för með sér síðustu 50 árin og nýtilkomin og 
útbreidd neysla kannabisefna.

Tölur frá Sjúkrahúsinu Vogi segja okkur 
hversu margir leita sér aðstoðar þar vegna 

kannabisfíknar. Kannabisfíkn er annað en að hafa 
prófað eða notað kannabisefni. Til að greinast 

kannabisfíkill á Vogi þarf neysla einstaklingsins 
að vera stjórnlaus og þá oftast dagleg til þess að 
uppfylla alþjóðleg greiningarskilyrði fíknar. Auk 
stjórnleysi í neyslunni þarf einstaklingurinn að 

vera óvirkur að einhverju eða öllu leiti, það er að 
segja vegna neyslunnar trassar hann skyldur sínar 

gagnvart fjölskyldu, vinnu eða námi.

Undanfarin 6 ár hafa á milli 600-700 einstaklingar 
leitað sér hjálpar vegna kannabisfíknar á ári 
hverju á Sjúkrahúsið Vog, það er um helmingi 

fleiri en komu á hverju ári 1990-1995. 

fjöLdI kAnnABIsfíkLA á vogI
n  Á árunum 1995 til 2000 tvöfaldaðist skyndilega fjöldi kannabisfíkla á 
Vogi. Íslendingar hafa aldrei notað jafn mikið af kannabisefnum og nú. Það 
líður varla sú vika að kannabisframleiðsla sé ekki stöðvuð og talið er að tugir 
manns hafi fulla atvinnu af því að framleiða og selja kannabis á  Íslandi. 

Varla líður sú vika að kannabis komist ekki í fréttirnar og undarlegt til 
þess að hugsa að kannabisefni og kannabisneysla skuli hafa verið óþekkt 
á Íslandi árið 1967 og enginn ólöglegur vímuefnamarkaður var til. Nú 
um 50 árum seinna er framleiðsla, innflutningur, dreifing, verslun og 
neysla þessara efna hluti af hinu daglega lífi Íslendinga.

neysLAn  
í kíLóum?
n Varlegustu áætlanir 
gera ráð fyrir því að 
Íslendingar neyti heils 
tonn af kannabis á 
ári. Þá má reikna að 
götuverðið á  þeirri 
neyslu sé nærri 
þremur og hálfum 
milljarði. Allt eru það 
varlega áætlaðar tölur. 

skAÐsemI kAnnABIs
n Sýnt hefur verið fram á skaðleg áhrif kannabisefna á líkamann 
með fjöldamörgum rannsóknum. Má þar meðal annars nefna 
skaðleg áhrif á kyn og æxlunarfæri, lungu og mótefnakerfi. Einnig 
benda nýlegar rannsóknir til aukinnar hættu á krabbameini í 
eistum hjá ungum karlmönnum sem nota kannabisefni. 

n Kannabisefni valda ein og sér alvarlegum fíknisjúkdómi þar sem 
neytandinn verður líkamlega háður efninu. Í afeitrun fá sjúklingar 
veruleg fráhvarfseinkenni sem lýsa sér í svefntruflunum, kvíða 
og óróleika. Fylgikvillar mikillar kannabisneyslu hafa verið  þeim 
læknum sem vinna með þessa sjúklinga vel ljós um langan tíma. 
Framfarir í frumulífeðlisfræði hafa gert mönnum kleift að skilja 
betur verkun kannabisefna á heilann. Þekkingin hefur einkum 
aukist eftir árið 1992. Þessi nýja vísindaþekking rennir enn frekari 
stoðum undir skilning manna á því að  kannabisfíkn sé alvarlegur 
heilasjúkdómur sem hefur í  för með sér slæma fylgikvilla, einkum 
hjá ungu fólki.

n Ungt fólk sem notar kannabisefni í óhófi á erfitt eða 
ómögulegt með að mynda trausta sjálfsmynd og vinna skipulega 
að markmiðum til lengri og skemmri tíma. Hvort tveggja er 
grundvöllur góðrar geðheilsu. Stórneytendur kvarta sjálfir undan 
minnistruflunum og að vitsmunaleg úrvinnsla heilans truflist 
verulega. Að auki koma fram breytingar á tilfinningum og geðslagi, 
oft með verulegu þunglyndi. 

AmfetAmínfíkLum 
fjöLgAr á árI Hverju 

Amfetamín kom fyrst á  markaðinn sem lyf um 
1930 og ekki gerðu menn sér grein fyrir hversu 
hættulegt vímuefni það getur verið fyrr en eftir 

seinna stríð og reyndar ekki almennilega fyrr 
en um 1970. Eitthvað  var um amfetamínfíkla á 
Íslandi á árumum 1950-1980. En engin þeirra 

sprautaði sig í æð og þeim fækkaði verulega eftir 
1970. Amfetamínfaraldurinn sem kom hingað 
1983 var eins og faraldur sem geysaði í Svíþjóð 
og einkenndist af því að fíklarnir voru ungir og 

margir í afbrotum. Þeir höfðu áður verið í hassinu 
og notuðu stóra skammta af amfetamíni. Meira en 

helmingur þeirra sprautaði efnunum í æð. Síðan 
þetta var hefur faraldurinn lítið breyst. Fíklarnir 

nota mest amfetamín, þótt færst hafi í vöxt að 
nota efni sem skyld eru amfetamíni eins og rítalín 
og metamfetamín. Neytendurnir eru að eldast og 
fylgikvillarnir eru alvarlegri og algengari. Fjöldi 

fíklanna hefur stöðugt aukist þau rúmu 25 ár sem 
faraldurinn hefur geisað. 

Hversu ávAnABIndAndI er AmfetAmín?
n Amfetamín er í raun öflugt örvandi vímuefni og jafn hættulegt og kókaín ef 
marka má nýjustu rannsóknir og sögu amfetamínfíknar. Það  fer eftir því hvernig 
amfetamín er notað hversu hættulegt það er og veldur oft fíkn. Mest er hættan ef 
því er sprautað í æð því þá fer saman að  þéttni efnisins við viðtakana í heilanum 
verður mikil og vex hratt. Ef amfetamín er sogið í nef er það hættulegra en 
þegar það er tekið um munn því þá nýtist efnið betur og þéttnin verður meiri við 
viðtakana í heilanum og vex hraðar en ef efnið er tekið um munninn. 

n Þol neytanda sem misnotar amfetamín eykst mjög fljótt og skammtarnir 
sem fíkillinn þolir verða sífellt stærri. Síendurtekin notkun á amfetamíni 
veldur breytingum á heilastarfseminni í þá veru að vímusóknin eykst mjög. 
Fíkillin verður gleðisnauðari og gleðisnauðari án amfetamínsins. Væntingar og 
skilyrðing verða sterkari og sterkari vegna breytinga á dópamínkerfinu. Fleiri og 
fleiri aðstæður og líðan koma af stað sterkari fíkn hjá fíklinum sem kallar með 
vaxandi þunga á meiri neyslu. Neyslan verður því sífellt stjórnlausari og fer fram 
í lengri og lengri túrum þar sem ekki er staðar numið fyrr en neytandinn nánast 
örmagnast eftir að hafa vakað dögum saman.

n Vegna breytinga á boðefnakerfum verða fráhvörfin og önnur eftirköst lengri 
og erfiðari með vaxandi neyslu. Það verður því  sífellt erfiðara og erfiðara að 
komast yfir fráhvörfin án  þess að freistast til að laga líðanina með því  að byrja í 
neyslu aftur.

n Víða erlendis, t.d. í Bandaríkjunum, hefur því það orð komist á að verst sé að 
eiga við amfetamínfíkn, allra fíkna 

HvAÐ  er AmfetAmín?
n Amfetamín er einfalt efni sem auðvelt er að búa til, en 
það finnst ekki í náttúrunni. Eins og fyrr segir kom það 
fyrst á markað sem lyf um 1930. Það var notað í seinni 
heimstyrjöldinni til að auka ungum hermönnum hugrekki 
og kraft. Það hefur verið notað í lækningum við mörgu í 
gegnum tíðina en í dag er það einungis viðurkennt sem 
lyf við ofvirkni, athyglisbresti og svefnflogum en það er 
ekki gefið við öðrum sjúkdómum.

n Amfetamín getur eins og mörg lyf valdið fíkn. Það 
verður ólöglegt þegar það er framleitt ólöglega, því dreift 
eða það selt á ólöglegan hátt. Náskyld amfetamíni og 
með mjög svipaða verkur eru lyfin metamfetamín og 
ritalín. Lengi framan af var einungis amfetamín á ólöglega 
vímuefnamarkaðnum hér en eftir 2000 fór að bera á 
metamfetamíni sem nær undantekningarlaust er framleitt 
ólöglega. Sprautufíklar hafa alltaf sótt dálítið í rítalín og 
nota það gjarnan í margföldum læknaskömmtum og nú í 
kreppunni færist það mikið í vöxt. Mest af amfetamíninu á 
ólöglega vímuefnamarkaðnum hér er smyglað til landsins, 
en einhver brögð eru af því að metaamfetamín hafi verið 
framleitt hér. Rítalínið kemur frá læknunum.  

neysLAn í krónum?
n Talið er að Íslendingar eyði nærri 
þremur milljörðum á ári í amfetamín.  
Verð  á götunni?

Eitt gramm af amfetamíni kostar á bilinu 5 
og 6 þúsund krónur. 

AmfetAmínfíkLAr 
ALdreI fLeIrI
n Amfetamínið kom til landsins 1983 
í þeirri mynd sem við þekkjum það. 
Helmingur amfetamínfíkla sem kemur á 
Sjúkrahúsið Vog sprautar sig reglulega. 
Fíknin í amfetamín er skæð. 

n Árið 1983 urðu menn varir við að ólöglegt amfetamínduft var að koma inn 
á vímuefnamarkaðinn á Íslandi og að sífellt fleiri kannabisneytendur fóru að 
nota þetta efni með eða í staðinn fyrir kannabisefnin. Þeir tóku efnið í nefið 
eða sprautuðu því í æð og urðu mjög háðir efninu á skömmum tíma.

n Frá árinu 1984 hafa allir fíklar sem koma á Sjúkrahúsið Vog verið 
greindir samkvæmt alþjóðlegum greiningarskilyrðum og fjöldi þeirra 
talinn. Greiningarskilyrðin hafa ekki breyst og tölurnar frá Vogi eru því 
tölur um amfetamínfíkla en ekki um amfetamínneyslu.  Samkvæmt þessari 
talningu hefur fjöldi fíklanna og neyslan verið í ákveðnu hámarki, líkt og 
kannabisneyslan, á árunum 1985 til 1987. Síðan dregur úr þessum vanda 
fram til ársins 1990. Þá fór hann aftur að aukast vegna þess að sprautufíklum 
fjölgaði, þó að eitthvað hafi dregið úr heildarneyslu amfetamíns árin 1993 og 
1994.

n Stóraukning verður síðan á vandanum 1995 með tilkomu E-pillunnar og 
mikilli neyslu ungs fólks á aldrinum 18-25 ára á henni og amfetamíni. Segja 
má að amfetamínfaraldur hafi geisað á  Íslandi síðan, ástandið sífellt versnað 
og fíklarnir sem koma á Vog hafa aldrei verið fleiri en undanfarin þrjú ár 
2006-2008. HvernIg er vímAn?

n Amfetamín og reyndar örvandi vímuefni valda vímu um leið og þau auka 
neytandanum hugrekki og kraft. Neytandanum finnst að athyglin skerpist ólíkt 
sumum öðrum vímuefnum sem brengla skynjunina. Amfetamín dregur úr 
matarlyst, eykur hjartslátt og hækkar blóðþrýsting. Það dregur saman æðar 
í húðinni gerir menn föla og  tryllingslega í útliti með því að þenja ljósop og 
glenna upp skjáinn. Amfetamín á það sameiginlegt með öllum vímuefnum 
að losa boðefnið dópamín í verðlaunastöð (Nucleus Accummbence) og 
valda þannig vímu. Því meira sem losnar af dópamíni því meiri verður víman. 
Losunin verður mest þegar vímuefnum er sprautað í æð og þá getur amfetamín 
framkallað jafn sterka vímu og heróín og kókaín: Slík víma líkist kynferðislegri 
fullnægingu hún er oft kölluð „Rush“.

n Langvarandi notkun veldur breytingum í verðlaunastöð og öðrum 
starfsheildum í framheila sem nota boðefnið dópamín. Fíklarnir verða með 
tímanum gleðisnauðir, minnislitlir, missa úrræðagetu sína og verða sífellt 
hvatvísari og hvatvísari með mikinn athyglisbrest í fráhvörfum. Amfetamínsturlun 
er vel þekkt eftir mikla neyslu og einkennist af ofsóknarhugmyndum. Fræðimenn 
eru ekki á einu máli hversu alvarleg slík einkenni eru og hverjar líkurnar séu á því 
að sjúklingur jafni sig að fullu eftir slíkt.  

HvernIg er AmfetAmín notAÐ?
n Amfetamínduft er tekið  í nefið eða leyst upp í vatni og sprautað í  
æð. Fíklarnir taka amfetamín sjaldnast um munn því við það að fara 
niður í magann kemst lifrin að efninu áður en það fer út í blóðrásina og 
gerir mikið af efninu óvirkt. Ekki er hægt að reykja amfetamín óbreytt 
því þá eyðileggst það við hitann. Skaðsemi amfetamíns og afdrif 
amfetamínfíkla

n Á árinu 2005 voru afdrif amfetamínfíklanna sem komu á Sjúkrahúsið 
Vog 10 árum áður könnuð. Niðurstöðurnar sjást að hluta í meðfylgjandi 
töflu. Árið 1996 komu 389 amfetamínfíklar á Sjúkrahúsið Vog. Árið 
2005 eða 10 árum seinna voru 24 af þeim 290 karlmönnum sem 
komu 1996 látnir. Nærri helmingur amfetamínfíkla fór að sprauta sig 
reglulega á þessu 10 ára tímabili. 

Amfetamín er mest notaða  örvandi vímuefnið á 
Íslandi. Það kom til landsins með þvílíkum stormi 

árið 1983 og í kjölfarið  skall hér á faraldur sem 
geisar enn. Í þessum faraldri fóru menn í fyrsta 

skipti að sjá sprautufíkla hér  á landi. Á Íslandi er 
algengast að sprauta amfetamíni og skyldum efnum 
í æð. Sprautufíklar nota lítið sem ekkert heróín og 
sprauta sig miklu minna með kókaíni og morfíni. 

HLutfALL stórneytendA kAnnABIsefnA Af 
eInstAkLIngum á sjúkrAHúsInu vogI 1984 - 2008
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ALgengAstA vímuefnIÐ á ísLAndI 

16 17

Áfengi er algengasta vímuefnið sem notað er á Íslandi og veldur meiri kostnaði og skaða 

en hin vímuefnin öll til samans. Flestir sem koma á Vog eru áfengissjúkir. Sífellt færri 

Íslendingar velja að drekka áfengi fremur en sleppa því. Nær helmingur íslenskra karlmanna 

drekkur brennivín í hverri einustu viku og fleiri og fleiri nota áfengi á hverjum degi. Áfengi 

veldur hinum ungu miklu félagslegu og persónulegu tjóni og áfengi veldur fleiri dauðsföllum 

en nokkuð annað hjá þeim sem eru yngri en 25 ára. Áfengisvandinn birtist okkur sem 

gríðarlega kostnaðarsamt heilsufarsvandamál hjá þeim sem komnir eru yfir fertugt og 

nota áfengi í óhófi. Þeir storma í vaxandi mæli á Vog og á meltingar-, tauga- og hjartadeild 

Landspítalans. Framleiðsla, dreifing, sala, og neysla áfengis í okkar menningarheimi er í 

föstum skorðum og um hana gilda sérstök lög. Á Íslandi er einungis hægt að nálgast áfengi 

löglega í Áfengisverslunum Ríkisins og á þar til gerðum vínveitingastöðum. 

Áfengi er samofið menningu okkar og neysla þess markar líf 
Íslendinga meira en flest annað. Frá örófi alda hefur maðurinn sóst 

eftir því að komast í áfengisvímu og löngu áður en sögur hófust hafði 
hann lært að framleiða áfengi og notaði það reglulega. Áfengi er í 

raun eina löglega vímuefnið í okkar heimshluta og neysla þess í hófi 
verður að teljast hluti af eðlilegu lífi fullorðinna og heilsuhraustra 

manna og kvenna. Þótt flestir geti ekki hugsað sér þjóðfélag án 
áfengis veldur það okkur ómældu tjóni og sorg. 

HvAÐ  er ALkóHóL?
n Sjálft orðið alkóhól er samheiti yfir flokk lífrænna efna og margar 
gerðir eru til af alkahólum eins og methanól (tréspíri) og bútanol 
(ísvari) auk etanólsins eða áfengisins. Þegar við notum orðið alkóhól 
í daglegu tali er rætt um etanól eða vínanda nema annars sé getið.

n Áfengi verður til þegar sykurefni í korni, ávöxtum eða hunangi er 
látið gerjast. Gerlarnir nota þessa efnabreytingu til að ná sér í orku 
og áfengi er í raun úrgangsefni við þessa efnabreytingu. Eins og 
önnur úrgangsefni er það eitrað og þegar magn þess er komið í um 
15% í gerjunarvökvanum drepast gerlarnir og gerjunin hættir. Til að 
fá sterkara áfengi þarf því að eima hin náttúrulegu vín.

n Áfengi (alkóhól) er fyrst og síðast markaðsett sem vímuefni eða 
gleðigjafi til að nota í sambandi við skemmtanir og hátíðleg tækifæri. 
Það hefur þó um aldir verið notað við kvíða, svefnleysi og ýmsum 
kvillum. Sjúkdómurinn áfengissýki hefur fylgt áfengisneyslunni alla 
tíð og auðvelt er að greina á milli ölvaðs  manns og drykkjusjúks.  

Hversu ávAnABIndAndI?
n Áfengi er af mörgum sérfræðingum talið meira ávanabindandi en 
til dæmis kannabis og amfetamín. Við mikla og tíða áfengisdrykkju 
fer einstaklingurinn að þola betur áfengi. Áfengisþol myndast. 
Slíkir einstaklingar sýna mun minni áfengisáhrif en ætla mætti út 
frá áfengismagninu sem er í heilanum. Þeir fá það sem kallað er 
hegðunarþol gagnvart áfenginu.

n Þegar fyrrnefnt þol hefur myndast losar einstaklingurinn áfengið 
hraðar úr líkamanum því lifrin brýtur áfengið hraðar niður. Þetta 
lyfjafræðilega þol skiptir þó minna máli en hegðunarþolið.

n Þegar áfengisþol hefur myndast leiðir það venjulega til aukinnar 
drykkju og meiri hættu á skemmdum á líffærum, meðal annars 
heilanum. Hegðunarþolið verður vegna aðlögunar taugafrumanna 
að stöðugu áfengismagni í blóði. Aðlögunin fæst vegna þess að 
stöðug drykkja veldur breytingum á frumuhimnum og viðbrögðum 
við boðefnum. Vegna þessara breytinga myndast ekki bara þol 
heldur fer svo stundum að heilinn getur ekki unnið eðlilega nema 
að hafa áfengi. Þá hefur líkamleg vanabinding myndast og ef 
drykkju er skyndilega hætt við þessar aðstæður koma fram alvarleg 
fráhvarfseinkenni sem geta verið lífshættuleg. 

HvernIg er vímAn?
n Áfengi hefur velþekkta róandi verkun á heilann 
og hegðunina þó að í litlum skömmtum geti það 
örvað menn og gert þá málglaðari. Áhrif áfengis 
eru almenn róandi verkun sem er sívaxandi eftir 
áfengismagninu að svefni í dá og til dauða. Þannig 
er venjulegur maður góðglaður og málgefinn við 
áfengismagn sem er um 0,05 % í blóði og hömluminni 
en venjulega. Við áfengismagn frá 0,05%-0,1% kemur 
róandi verkunin fram og einstaklingurinn fer að 
slaga, er seinni að bregðast við og á erfitt með að 
einbeita sér. Við áfengismagn frá 0,1% til 0,2% verða 
menn þvoglumæltir og fram kemur vaxandi truflun 
á hreyfingum og meðvitundarástandi. Við hærra 
áfengismagn deyja menn áfengisdauða og svefninn 
verður stöðugt dýpri þar til hætta er á að öndunin 
lamist við áfengismagn sem er um 0,5%.  
Áfengi víkkar einnig út æðar í húðinni og veldur 
hitatilfinningu í fyrstu en lækkar líkamshita þegar 
til lengri tíma er litið og því er hættulegt að nota 
það gegn kulda. Á sama hátt er þeim sem deyja 
áfengisdauða og sofna úti mjög hætt við að krókna. 
Áfengi dregur úr losun antidiuretic-hormóns og 
veldur þannig þvagræsingu. Fólk fer því venjulega á 
klósettið að pissa eftir að hafa drukkið einn eða tvo 
áfengisskammta.

n Fráhvarfseinkennum má  ekki rugla saman við 
eftirköst eftir mikla drykkju eitt kvöld. Slík eftirköst eru 
vegna eituráhrifa áfengis og einkennast af höfuðverk 
og ógleði og ertingu frá meltingarvegi ef drukkið var 
óblandað sterkt áfengi.

n Fráhvörf eru allt annars eðlis og verða vegna þess 
að heilinn hefur aðlagað sig stöðugu áfengismagni. 
Sé drykkju hætt er heilastarfsemin sett úr jafnvægi 
í 1 til 3 daga. Fráhvarfseinkenni frá áfengi eru 
venjulega skjálfti, svefnleysi, óróleiki og ofstarfsemi 
á adrenerga hluta sjálfráða taugakerfisins sem 
meðal annars kemur fram í hröðum hjartslætti og 
háum blóðþrýstingi. Alvarlegri fráhvarfseinkenni 
eru krampar, ofskynjanir eða titurvilla (Delerium 
tremens).  

“HreInum 
ALkóHóLIstum”  
fækkAr
n Eins og sjá má  fækkar 
þeim sem einungis eru 
háðir áfengi á Vogi. En 
sjúklingunum fækkar 
hinsvegar ekki því sífellt fleiri 
koma á Vog og eru háðir 
öðrum efnum en áfengi. 

neysLAn á ísLAndI?
n Áfengisneysla á Íslandi hefur nær 
tvöfaldast á um fimmtán árum. Drykkja 
einstaklinga hefur aukist af þvílíkum 
krafti að leitun er að annarri eins 
aukningu. Til dæmis drukku rétt um 
15% karla áfengi vikulega fyrir 20 árum 
en í dag drekkur nær helmingur karla 
á Íslandi vikulega. Svipaða sögu er að 
segja af konunum og hlutfall Íslendinga 
sem neyta ekki áfengis fer minnkandi. 
Fyrir 30 árum snerti þriðjungur 
kvenþjóðarinnar ekki áfengi. Í dag er 
það hlutfall komið undir 10%. Drykkja 
á Íslandi uppfyllir öll skilyrði sem þarf 
til að skilgreina faraldur. 

LAndInn drekkur meIrA
n Eins og sjá má  á grafinu eykst 
áfengisneysla á Íslandi jafnt og þétt. Á 
hverjir ári drekkur landinn meira í ár en í 
fyrra. Fylliríið á Íslandi hefur í orðsins fyllstu 
merkingu aldrei verið meira. 

dAgdrykkjAn eykst 
á ísLAndI
n Eins og sést á grafinu hér að ofan fjölgar 
þeim stöðugt sem drekka á hverjum degi. 
Allavega af þeim sem koma á Sjúkrahúsið 
Vog. Þessi þróun helst í hendur við 
stóraukna áfengisneyslu á Íslandi. 

HLutfALL  
áfengIssjúkrA á vogI
n Fyrir 10 árum var áfengissýki aðalvandi 
um 87% sjúklinganna á Vogi. Í dag hefur 
það hlutfall farið niður í 59%. Áfengi 
er það vímuefni sem kemur flestum í 
meðferð þó að neysla á öðrum vímuefnum 
hafi stóraukist í samfélaginu. Árið 2008 
leituðu 1.765 einstaklingur sér meðferðar 
á Sjúkrahúsið Vog vegna áfengis- og 
vímuefnafíknar. 82% þeirra, eða 1.447 
manns, áttu við áfengisvanda að stríða. 
59%, eða 1036, reyndust hafa áfengissýki 
sem aðalvandamál. Af þeim hópi höfðu 719, 
eða 41%, engan annan vímuefnavanda en 
áfengissýki. Meðalaldur þessara “hreinu 
alkóhólista” var 44,6 ár. 

skAÐsemI áfengIs?
n Langvarandi ofneysla áfengis veldur neytendum fjölþættum 
líkamlegum vandamálum eins og vannæringu, lifrarbólgum, 
briskirtilbólgum, vöðvarýrnun og ýmis konar skemmdum á heila 
og taugum. Hún dregur úr kyngetu karla og kvenna og getur með 
reykingum aukið líkur á ýmsum gerðum krabbameins allt að 
6-40 sinnum. Ofneysla áfengis er gríðarlega kostnaðarsöm fyrir 
þjóðfélagið meðal annars vegna fósturskemmda, slysa, afbrota, 
sjálfsvíga, morða og vinnutaps svo að eitthvað sé nefnt. Talið er að 
allt að helmingur banaslysa í umferðinni megi rekja beint til ölvunar 
og sama prósentutala eigi við þegar morð eru framin. Tæpan 
þriðjung sjálfsvíga og drukknana má einnig rekja beint til ölvunar.
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sterAr eru  
ávAnABIndAndI

Á Íslandi eru karlhormónar og sterar 
misnotaðir fyrst og fremst í sambandi 
við kraftíþróttir, lyftingar, vaxtarækt 
o.fl. Einnig er orðið áberandi að ungir 

menn eru farnir að nota stera til að verða 
stærri, sterkari og fallegri. Undanfarin ár 

hefur nýr hópur steramisnotenda orðið 
nokkuð áberandi, en það eru þeir sem 

misnota sterana til að ná betri árangri í 
starfi. Þarna eru á ferðinni dyraverðir, 

lögreglumenn og þeir sem sinna 
öryggisgæslu. Einnig er það vel þekkt að 

fíkniefnasalar misnoti stera til að auka sér 
kjark og kraft til að ná lengra í sínu starfi. 

Hversu ávAnABIndAndI eru sterAr?
n Sterar geta verið mjög  ávanabindandi og tekið er á steramisnotkun í 
meðferð  hjá SÁÁ. Íslendingar eru mjög ginkeyptir fyrir patentlausnum og 
margir tilbúnir að reyna það sem boðið er á götum eða í heimahúsum. Alls 
konar töframeðul eru í boði, sem eiga að bæta allt milli himins og jarðar, 
og er óþarfi að nefna hér margt af því rusli sem finnst á markaðnum í dag 
og fólk greiðir stórfé fyrir. Flest af þessu er reyndar vita gagnslaus og oftast 
meinlaust í sjálfu sér, en stundum eru þessi efni skaðleg og geta jafnvel 
verið, eins og sterarnir, stórhættuleg. Það er lögð mikil áhersla á það í 
meðferð hjá S.Á.Á. að vera ekki að fikta við efni eða gera tilraunir á sjálfum 
sér með efni eða lyf, sem eru lítið rannsökuð og lítið er vitað um. 

HvAÐ  eru sterAr?
n Þegar við ræðum um steranotkun og stera er yfirleitt átt við 
vefaukandi stera (anabóla stera) sem eru efnafræðilegar afleiður 
af karlkynshormóninu testósteróni. Helstu áhrif vefaukandi stera 
er að framkalla svokölluð nýmyndunar áhrif, vefjaaukningu, 
og því öflugri sem sterarnir eru því meiri eru karlkynsörvandi 
áhrifin. Vefaukandi sterar eru ekki bara misnotaðir af íþróttafólki 
og vöðvatröllum heldur nýtast þeir vel til lækninga. Til dæmis 
við að byggja upp vefi eftir slys eða við endurhæfingu eftir 
brjóstakrabbamein svo einhver dæmi séu tekin.  

skAÐsemI sterA
n Hjartasjúkdómar, lifrar- og lungnasjúkdómar eru vel þekktir fylgikvillar steranotkunar og 
hefur leitt fólk til dauða hér á landi sem og annars staðar. Neytendur eru að slíta vöðvafestur 
og “eistun verða eins og baunir” eins og þekktur íslenskur læknir orðaði það. Þær aukaverkanir 
sem eru þó mest áberandi hjá þeim sjúklingum sem sækja þjónustu hjá SÁÁ eru þær 
persónuleikabreytingar sem verða hjá misnotendum.

n Það hefur lengi verið  áberandi á sjúkrahúsinu Vogi, að þeir sjúklingar sem misnota anabóla 
stera skera sig úr sjúklingahópnum. Í fyrsta lagi eru þessir ungu menn meiri misnotendur 
ólöglegra vímuefna en gengur og gerist meðal annarra sjúklinga okkar á sama aldri. Einnig er 
ljóst að þessi hópur er bráðari í hugsun og verkum, stundum árásargjarnari og framkvæma 
oft hlutina áður en þeir eru búnir að hugsa þá til enda, stundum með alvarlegum afleiðingum. 
Margir verða mjög fastir í steraneyslunni, má jafnvel tala um fíkn, þó ekki sé hér raunverulegt 
vímuefni á ferðinni. Það er þó athyglisvert, að menn fara í fráhvörf eftir langvarandi 
steranotkun, svefntruflanir, hjartslátur, þunglyndishugsanir o.fl., allt fráhvarfseinkenni sem eru 
vel þekkt eftir misnotkun vímuefna. Það er alveg ljóst, að óvirkir alkóhólistar verða að setja slíka 
stera á sinn bannlista ef þeir ætla að halda bata sínum.

n Aðrar algengar aukaverkanir eru að eistu karlmanna geta minnkað við notkun á sterum. 
Bólur geta myndast og hárvöxtur aukist eða að notandi fái hárlos. Ekki er óalgengt að á 
karlmönnum myndist brjóst og að konur fái karlkynseinkenni.

HvernIg vIrkA sterAr?
n Íþróttafólk notar vefaukandi stera til að stækka vöðva, auka 
þyngd, styrkja sig, bæta hraða og þol. Sterunum er annað hvort 
sprautað í líkamann eða þeir teknir inn í pilluformi. Skammtarnir 
eru oft hundrað sinnum stærri en skammtarnir sem notaðir eru 
til lækninga.   Notendur stera eru ekki í vafa um að notkun þeirra 
auki árangur. Vísindalegar rannsóknir hafa enn ekki sannað virkni 
þeirra að fullu.

n Þeir sem misnota stera, fara yfirleitt mjög leynt með þessa 
neyslu og er hún jafnvel meira feimnismál en misnotkun ólöglegra 
fíkniefna. Þessir neytendur eru í mikilli afneitun á þær hættur sem 
steraneyslan hefur í för með sér, og reyna oft að réttlæta neysluna 
með því, að þeir noti sterana tímabundið og geri hlé á milli til að 
líkaminn jafni sig. Flestir telja sér trú um að þeir noti skammta sem 
eru undir hættumörkum. Sannleikurinn er sá, að flestir eru að nota 
þessi efni í jafnvel hundraðföldum þeim skömmtum sem líkaminn 
getur þolað og aukaverkanir eru margar mjög alvarlegar.  
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Þegar rætt er um læknadóp er venjulega átt við lyf sem verka á miðtaugakerfið. Best er að flokka þau lyf í tvo megin flokka: Örvandi lyf og slævandi lyf (róandi lyf). Frá stofnun SÁÁ hafa sjúklingar háðir læknadópi leitað sér meðferðar. Framan af voru þeir eingöngu háðir róandi ávanalyfjum, einkum benzódíazepínum. Um og eftir síðustu aldamótin bættust sterku verkjadeyfandi lyfin eins og morfín og kódín við. Á síðustu árum hafa fíklar leitað í vaxandi mæli í örvandi lyf eins og amfetamín og skyld lyf. Nú í kreppunni er mest sótt í rítalínið.  

frAmBoÐ á LæknA- 
dópI ALdreI meIrA 
Síðustu ár hefur læknadópneysla orðið sífellt stærra vandamál á Íslandi. 
Nú  er svo komið að næstum 1 af hverjum 10 sem sækir meðferð  á 
Sjúkrahúsinu Vogi misnotar lyf sem eru hugsuð til lækninga. Aukningin 
er gífurleg og ekki sér fyrir endann á þeirri aukningu. 

HvAÐ  er LæknAdóp?
sLævAndI Lyf (róAndI Lyf):
n Róandi ávanalyf eru mikið  notuð í okkar 
heimshluta til lækninga. Þau hafa fyrst og fremst 
verið notuð til að lækna kvíða og svefnleysi. 
Ávanahætta er talsverð þegar þessi lyf eru notuð 
og allt of margir verða fíknir í þessi lyf. Því eru þau 
nefnd róandi ávanalyf hér til að aðgreina þau frá 
öðrum róandi lyfjum sem ekki virka á sama hátt og 
hafa ekki sömu ávanahættu. Dæmi um slík lyf eru 
sefandi geðlyf sem stundum eru notuð við kvíða og 
svefnleysi.  
Í daglegu tali ganga róandi ávanalyfin undir ýmsum 
nöfnum sem vísa til þess að þau eru notuð við 
svefnleysi og kvíða og kölluð róandi lyf, svefnlyf 
eða kvíðastillandi lyf. Læknar hafa skipst dálítið í 
tvo hópa í viðhorfum sínum til þessara lyfja. Sumir 
læknar sem annast vímuefnafíkla finnst lyfin hafa 
lítinn lækningamátt og séu að mestu til bölvunar. 
Þeir sjá líka slæmu afleiðingarnar af notkun þessara 
lyfja í sjúklingum sínum. Aðrir læknar telja þetta 
hin bestu lyf og hafa þá fyrir sér sjúklinga sem bera 
lyfjunum góða sögu og líkar þau vel. Sama má 
reyndar segja um afstöðu lækna til áfengis.  

örvAndI Lyf:
n Það hefur færst í vöxt að amfetamínfíklar á 
Íslandi misnoti rítalín og amfetamín sem ávísað er 
af læknum eða komast á annan hátt inn á ólöglega 
vímuefnamarkaðinn og í hendur þeirra. Ekki er 
óalgengt að sprautufíklar noti einungis rítalín og taki 
það fram yfir önnur efni sem völ er á.  

sterk verkjAdeyfAndI Lyf:
n Eftir 1995 hefur ásókn í  sterk verkjadeyfandi lyf 

(ópíumefni) aukist mjög á Íslandi þótt heróínneysla 
sé ekki komin til landsins. Ávísun sterkra 
verkjadeyfandi lyfja utan sjúkrahúsa og lausasala á 
kódíni hefur skapað þennan vanda. Dæmi um slíkt 
lyf er Contalgin. Sprautufíklarnir leysa morfínið úr 
Contalgin forðatöflunum og fá á þann hátt hreint 
morfín sem verkar stutt og sprauta sig allt að 3-4 
sinnum á dag með því.

n Annar hópur ópíumfíkla vex hratt, en það eru 
kódínfíklarnir sem sprauta sig ekki í æð með 
vímuefnum. Þeir eru eldri en sprautufíklarnir og 
mun algengara er að þeir eigi við verkjavandamál 
og kvíðaraskanir að stríða. Þeir hafa oft notað 
þessi lyf um langan tíma áður en til meðferðar 
kemur. Afeitrun og meðferð þeirra er því oft ekki 
áhlaupaverk. 
Hversu ávanabindandi er læknadóp?

n Það er auðvitað afar misjafnt því sum lyfin eru í 
raun amfetamín eða morfín.

n Þrjár meginleiðir eru til þess einstaklingur verði 
háður róandi ávanalyfjum. Ein þeirra er að gæta 
ekki að ávanahættu þessara lyfja þegar þau eru 
notuð við kvíða eða svefnleysi. Önnur leið er að 
nota lyfin endurtekið til að komast í vímu af þeim 
með eða án annarra vímuefna. Þriðja leiðin er að 
nota þessi lyf til að slá á fráhvörf vegna annarra 
vímuefna.

n Dæmi er um – reyndar fátíð – að sjúklingar með 
þrálát verkjavandamál ánetjist morfíni og noti efnið 
til að fara í vímu og hafa af þeirri neyslu félagslegan 
vanda og þurfi þess vegna vímuefnameðferð.

verÐ  á götunnI?
n Verðið er æði misjafnt því tegundirnar eru 
margar. En eitt vinsælasta læknadópið er 
Rítalín og er taflan seld á 500 til 1000 krónur 
á götunni. 

fjöLdI 
LæknAdópfíkLA 
á vogI
n Rúmlega 21% þeirra kvenna sem 
koma á Sjúkrahúsið Vog eru háðar 
róandi lyfjum. En stór hluti sjúklinga 
sem koma á Vog hafa notar róandi 
áfanalyf síðustu sex mánuði. Annað 
áhyggjuefni er hversu ört hópur 
ópíumfíklahópurinn hefur stækkað 
á síðustu árum. 

Af Hverju sækIr 
LæknAdóp  í sIg 
veÐrIÐ?
n Um árið 1998 er eins og ástandið 
breytist og versni verulega. Tvennt 
kemur til. Í fyrsta lagi var eftirlit 
minnkað með ávísun örvandi lyfja 
eins og rítalíns og amfetamíns svo að 
mun auðveldara var fyrir lækna að 
ávísa þessum lyfjum. Afleiðingarnar 
hafa ekki látið á sér standa. Sala 
þessara lyfja hefur stóraukist og þau 
rata í vaxandi mæli inn á ólöglega 
vímuefnamarkaðinn og ganga þar 
kaupum og sölum. Í öðru lagi jókst 
ávísun sterkra verkjadeyfandi lyfja 
utan sjúkrahúsa og lausasala á kódíni 
var leyfð um tíma.

n Við þetta bættist svo að nokkrir 
geðlæknar og heimilislæknar fóru 
að meðhöndla ætlaða heróín- eða 
ópíumfíkla með morfínforðatöflum 
um 1998 og 1999. Vímuefnafíklar, 
einkum amfetamínfíklar sem 
sprauta vímuefnum í æð, fóru að 
sækja í verkjalyfin með auknum 
þunga. Morfínfaraldur fór af stað 
auk þess sem kódínfíklum fjölgaði 
jafnt og þétt. Morfíntöflur hafa 
gengið kaupum og sölum á ólöglega 
vímuefnamarkaðnum undanfarin 
ár og sala kódíns í samsettum 
verkjalyfjum hefur aukist.

n Við þessar breytingar hefur 
sjúklingum sem fíknir eru í lyf sem 
notuð eru til lækninga, fjölgað um 
meira en helming. Nú er svo komið 
að misnotkun og fíkn í lyf sem notuð 
eru til lækninga er aðalvímuefnavandi 
um 7-10% sjúklinganna sem 
koma á Vog. Auk þeirra eru miklu 
fleiri fíknir í læknalyfin, en þeirra 
aðalvímuefnavandi er þá áfengisfíkn 
eða ólögleg vímuefnafíkn. Með auknu 
eftirliti landlæknisembættisins með 
ávísun lækna á ávanalyf og betri 
meðferð fyrir morfínfíkla síðustu fimm 
árin hefur þessi óheillaþróun stöðvast.  
Við sitjum hinsvegar uppi með mikinn 
og stöðugan vanda sem virðist vera 
komin til að vera. 
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n Eins og sést á þessu grafi fjölgaði ópíumfíklum 
(læknadópistum) gífurlega upp úr aldarmótum en 
vandinn virðist óbreyttur síðustu fimm árin

n metHAdon   n morfín   
n kódín   n fortAL
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Lsd, sveppIr 
og geÐveIkIn 
ofskynjunarefni valda alls ekki alltaf ofskynjunum heldur 
breyta skynjun neytandans og framkalla vímu. Neysla slíkra 
efna hefur verið nokkuð áberandi meðal ungmenna sem 
komið hafa á Vog undanfarin fimm ár og virðist stöðugt vera 
að aukast. Þessi efni eru einkum notuð á skemmtunum og 
tónleikum þar sem unglingar safnast saman. Algengasta efnið 
er auðvitað helsæla (ecstasy eða metílenedioxímetamfetamín, 
stundum skammstafað MDMA).  

Ofskynjunarefni eru ekki öll eins. Um 5000 plöntur og margar tegundir sveppa hafa að geyma ofskynjunarefni. Verkun þeirra getur verið afar misjöfn. Á  Íslandi er algengast að fíklar noti LSD, sveppi eða E-töflur með kannabis og amfetamíni. Fátítt er að sjúklingar séu einvörðungu að nota ofskynjunarefni ein og sér en aftur og aftur komast þessi efni í tísku. 

Hversu ávAnABIndAndI eru 
ofskynjunArLyf?
n Ofskynjunarefni hafa nokkra sérstöðu meðal 
vímuefna að því leiti að sjaldnast verða menn fíknir í 
þessi efni einvörðungu. Auðvelt er að finna fólk sem 
er fíkið og notar eingöngu áfengi, róandi ávanalyf, 
ópíumefni, kókaín, amfetamín eða kannabisefni. 
Sama verður ekki sagt um ofskynjunarefni 
því varla finnst sá einstaklingur sem er fíkinn í 
ofskynjunarefni og hefur notað þau eingöngu um 
langan tíma. Þannig geta þessi efni engan vegin 
keppt við amfetamín, kókaín, ópíumefni eða róandi 
ávanalyf þegar vímuefnafíklar eru annars vegar. 
Neysla ofskynjunarefna er yfirleitt tímabundin 
tilraunastarfsemi og eftir að neytandinn hefur kynnst 
efninu náið verður hann því afhuga og snýr sér 
að annarri neyslu. Sölumenn og þeir sem fást við 
vímuefnameðferð líta því oftast á neyslu efnanna 
sem tímabundið tískufyrirbrigði sem muni ganga yfir 
meðan önnur vímuefnaneysla er stöðugri. 

verÐ  á götunnI?
n Einn skammtur af LSD kostar 
um og yfir 2000 krónur á götunni. 

HvernIg er vímAn?
n LSD hefur örvandi verkun og eykur skynjun neytandans og litir verða skærari, lögun hluta 
breytist og hljóð verða sterkari. Tíminn líður hægar. LSD getur valdið  flóknum ofskynjunum og 
samskynjun. Geðslagið breytist og fram kemur þunglyndi eða sæluvíma. Fólk kemst í draumkennt 
ástand og rof verða á persónumörkum. Öll skynjun verður sterkari og oft finnst neytandanum 
nóg um og upplifir þetta yfirþyrmandi. Litir verða skærari, einnig hljóð, bragðskyn getur breyst og 
snerting veldur röngum viðbrögðum. Margar kenndir og hugsanir bærast í huganum, þær koma 
og fara og neytandinn hefur litla eða enga stjórn á þeim. Myndir líða seinna úr huganum svo að 
þær koma í og yfir það sem einstaklingurinn er að skynja. Neytandanum finnst hugsanir oft óvenju 
skýrar og niðurstöðurnar eða hugmyndirnar afskaplega mikilvægar. Tíminn virðist líða hægar. 
Neytandinn skynjar líkama sinn með öðrum hætti og finnst hann stór eða lítill og útlimir verða 
einnig alltof stórir eða litlir. Stundum finnst neytandanum hann yfirgefa líkama sinn og horfa á hann 
utan frá. Ofskynjanir verða einkum ofsjónir og litríkar myndir sækja að næmum einstaklingum.

n Við notkun LSD getur skapast veruleg hætta vegna slæmra áhrifa efnisins sem stundum eru 
nefnd meinsvörun eða slæmt ferðalag, „bad trip“. Slík viðbrögð getur engin séð fyrir og þau 
geta verið stórhættuleg. Slæmt ferðalag eða „bad trip“ einkennist af ótta þó að þunglyndi og 
sjálfsvígshugmyndir geti stundum verið alsráðandi í stað óttans. Slíkt geðveikiástand er erfitt að 
greina frá viðbrögðum við englaryki eða andkólínergum efnum. Dauðsföll hafa ekki orðið af 
LSD neyslu þótt slys og sjálfsmorð hafi orðið í vímunni eða skömmu eftir hana. Geðveikiástand 
getur skapast í vímunni og haldið áfram eftir hana og staðið í 2 daga eða lengur. Varanlegt 
sturlunarástand getur skapast hjá þeim sem eru veikir fyrir. Eftir neyslu á LSD er „flashback“ 
algengt. Langvarandi neysla efnisins veldur oftast varanlegum geðsjúkdómi.

n Mikið þol myndast við  LSD á 2 til 3 dögum og þá fer viðkomandi ekki í vímu þó hann noti stóra 
skammta af efninu. Þetta þol hverfur þó fljótt svo að jafnvel er mögulegt að nota efnið í sömu 
skömmtum vikulega. Krossþol er við meskalín og psylocín en ekki er krossþol við kannabisefni eða 
amfetamín. Fráhvörf eru ekki þekkt en einstaklingar eiga oft erfitt með svefn eftir neysluna. 

HvAÐ  eru ofskynjunArefnI?
n Ofskynjunarefni eða hallucinogens er samheiti yfir fjölmörg efni sem geta verið óskyld efnafræðilega 
en eiga það sameiginlegt að breyta skynjun manna. Aðal einkenni þessara efna er að breyta skynjuninni 
kröftuglega án þess að fram komi eitranir eða aðrar hjáverkanir. Um leið trufla þau lítið minni og 
gáfnafarslega úrvinnslu heilans. Efnin valda ofskynjunum (hallucinations), skynvillum (illusion) eða trufla 
hugsun þannig að fram koma ranghugmyndir. Þau hafa víðtæka og flókna verkun á heilastarfsemina og 
sálarlífið. Erfiðlega hefur gengið að finna samheiti sem er lýsandi fyrir flóknu verkun þeirra og allir eru á 
eitt sáttir um. Samheitið hugvíkkandi efni (psychedelic drugs) er oft notað en mörgum finnst það orð lýsa 
illa neikvæðum áhrifum efnanna og notkun þess bera í sér of jákvætt viðhorf til þeirra.

n Ofskynjunarefni hafa verið  hluti af ólöglega vímuefnamarkaðinum á Vesturlöndum í  rúm fjörutíu ár 
og valdið miklum vanda. Meðan LSD var alsráðandi á markaðinum var aðal vandinn geðveikieinkenni eða 
hættulegar og óvæntar geðslagsbreytingar hjá neytandanum. Lífshætta skapaðist ekki vegna líkamlegrar 
LSD eitrunar því að dauðaskammtar eru ekki þekktir heldur fóru sturlaðir LSD neytendur sér að voða. 
Heilbrigðisstofnanir tóku því á móti LSD neytendum sem voru sturlaðir, ofsahræddir eða alvarlega 
þunglyndir. Efnið jók líka verulega álag á geðdeildum því varanleg geðveikieinkenni komu fram hjá þeim 
sem höfðu geðrænan veikleika eða geðsjúkdóm fyrir. Þegar helsælan er notuð í stað LSD má segja að 
sömu vandamálin séu á ferðinni en við bætist lífshætta vegna of stórra skammta eða óvæntra líkamlegra 
lyfjaviðbragða við helsælunni. 

fLokkun ofskynjunArefnA
n Ofskynjunarefni sem líkjast seritóníni
n LSD
n DMT
n Psilocybin, Pcylocin, Bufotenine
n Ololiuqui (Morning glory seeds)
n Heramin
n Ofskynjunarefni sem líkjast katikólamínum
n Meskalín
n DOM (STP), MDA. MMDA, TMA, DMA, MDMA.
n Myristin, Elemicin
n Svæfingarefni með ofskynjunarverkun
n Pencyclidine PCP
n Ketamín
n Andkólínerg ofskynjunarefni
n Atropin
n Scopólamín  
 

notkun á Lsd í sAmAnBurÐI vIÐ  önnur efnI
 
Neyslumynstur Kókaín Heróín LSD Helsæla
Notað nokkrum  349 19 248 372
sinnum

Fíklar 336 4 10 138 

Alls 685 23 258 510

n Eins og sést á tölunum frá því í fyrra komu um 13 stórneytendur á LSD 
á sjúkrahúsið Vog en fjöldinn allur hafði notað LSD nokkrum sinnum. 

nokkur orÐ  um sveppI
n Sveppir sem valda ofskynjunum hafa verið tíndir hér á landi og misnotaðir í um 15 ár. 
Þessi neysla er mjög tengd kannabisneyslu ungmenna og það eru sömu krakkarnir og 
nota hass hér á landi sem sækja í þessa neyslu. Sveppirnir eru etnir hráir eða þurrkaðir. 
Stundum er búið til úr þeim te eða þeir reyktir með hassi eða maríjúana.

n Í mismunandi sveppategundum er mjög mismunandi mikið af efnum sem valda 
ofskynjunum og í sömu tegund getur magnið líka verið mjög mismunandi. Skammtarnir 
geta því þurft að vera allt frá 5 sveppum upp í 40. Neysla allra ofskynjunarefna þar 
með talin sveppaneysla hefur stóraukist á Íslandi síðastliðin fimm ár og virðist haldast í 
hendur við stóraukna kannabisneyslu.  

n Aðalhættan við að  nota sveppi er sú að við neysluna getur neytandinn orðið 
geðveikur um tíma eða hrundið af stað alvarlegri geðveiki. Hægt er að deila um hverjir 
það eru sem þannig geta orðið geðveikir eða geðveilir. Flestir eru þó á því að veikleiki 
á geði þurfi að vera fyrir hendi til að slíkt komi fram. Erfitt er að segja fyrir um hverjir 
þola slíkt sveppaát en hægt að fullyrða að 15-20% okkar megi alls ekki nota sveppi. Þeir 
sem eru í sérstakri hættu eru þeir sem eru geðveilir eða geðveikir eða ef ef í ætt þeirra 
er geðveiki. Aðrar aukaverkanir sem geta komið fram við sveppanotkun eru ógleði, 
uppköst, óþægindi í kvið, höfuðverkur, hár blóðþrýstingur og þanin ljósop og höfgi. 
Skaðsemi ofskynjunarefna

n Litlar líkur eru á því  að líkamlegt hættuástand myndist við inntöku á  LSD. 
Dauðaskammtur er ekki þekktur hjá mönnum þó menn hafi áætlað að hann væri 
14.000 míkrógrömm eða 100 faldur skammtur. Dauðsföll sem verða í vímu eru af 
slysförum. Að þessu leiti er LSD hættuminna en helsælan eða E-pillan. Hætturnar 
eru fyrst og fremst í því fólgnar að fólk verði stjórnlaust eða geðveikt í vímunni. 
Ofskynjanirnar eru í réttu hlutfalli við skammtastærð og hættan eykst á slæmum 
viðbrögðum og geðveiki með stærri skömmtum. Slík meinsvörun hefur komið fram 
við mjög litla skammta allt að 40 míkrógrömm meðan 500 sinnum stærri skammtur 
hefur ekki valdið slíku. Það er því mjög einstaklingsbundið hvaða skammtur af LSD er 
hættulegur.

n Eins og fyrr getur LSD notkun ýtt undir geðsjúkdóma og gert þá verri viðureignar. 
Einnig eru þekkt svokölluð endurhvörf, „flashback“, sem eru óvenjuleg lyfjaverkun og 
lýsir sér á þann hátt að neytandinn fær LSD verkun löngu eftir að efnið er komið út úr 
líkamanum. Hættan á þessu vex eftir því sem efnið er notað oftar þó að dæmi séu um 
að einstaklingar hafi fengið endurhvarf eftir að hafa tekið LSD inn aðeins einu sinni. 
Endurhvarf er einn af megin ókostum og hættunum við LSD neyslu og samkvæmt 
rannsóknum fá 20-60% neytenda afturhvarf.

ofskynjunArefnI og ísLAnd
n Á Íslandi náði LSD nokkurri útbreiðslu á árunum 1972 til 1976. Þeir sem aðallega 
notuðu efnið voru kannabisneytendur sem lærðu smám saman margt um LSD 
sem varð til þess að úr neyslunni dró nokkuð fljótt. Flestir LSD neytendur urðu 
óttaslegnir í vímunni og leið illa um tíma eða höfðu af efninu enn verri reynslu. 
Sögur fóru af því að einstaklingar hefðu sturlast eftir neyslu efnisins og langvarandi 
LSD neysla var talin orsök geðveiki hjá fjölmörgum einstaklingum sem kallaðir 
voru sýruhausar. Þeir sem reyktu hass komust líka fljótlega að því það gat verið 
varasamt að notað LSD. Því eftir LSD „ferðalag“ gátu þeir varla reykt hassið sitt 
því það hrinti af stað LSD endurhvarfi með mikilli vanlíðan. Það dró því verulega 
úr þessari neyslu þó efnið skyti af og til upp kollinum. Neyslan birtist síðan aftur 
um 1990 og þá í annarri mynd. Skammtarnir voru minni og óalgengt að fólk færi í 
„ferðalög“ út úr líkamanum og fengi miklar ofskynjanir. Neytendurnir notuðu efnið 
á dansstöðum og lýstu aðallega geðslagsbreytingum og örvun. PCP eða englaryk 
kom aldrei til Íslands á árunum 1970 til 1980.

n Fyrir og um 1990 fór að  bera á sveppaáti meðal þeirra sem notuðu hass 
og sú  neysla hefur farið vaxandi ásamt LSD neyslunni. Á miðju ári 1995 kom 
helsæla til Íslands og hundruð ungmenna notuðu efnið. Sú neysla er nátengd 
amfetamínneyslu á skemmtistöðum. 

eIn tAfLA getur 
vALdIÐ  dAuÐA 
E-taflan kom fyrst til landsins í einhverju magni árið 1995 og hefur 
fest sig í sessi sem algengt ólöglegt vímuefni sem fylgir skemmtana- og 
næturlífinu á Íslandi. Hún er yfirleitt notuð með öðrum efnum, oftast 
amfetamíni eða kannabis. Á hverju ári koma á annað hundrað helsælufíkla 
á sjúkrahúsið Vog sem nota E-pillu daglega eða reglulega um hverja helgi. 

E-pillan er amfetamínafbrigði sem virkar líkt og amfetamín en hefur um leið áhrif 

á skynjun neytandans og víman verður því öðruvísi en af amfetamíni. Hún hefur 

fyrst og fremst verið notuð og markaðsett fyrir hinn ólöglega vímuefnamarkað 

sem ofskynjunarefni líkt og LSD. Efnafræðiheiti E-pillunnar er dimethylene-

dioxymethamphetamine. Það var fyrst markaðsett undir heitinu „Ecstasy“ en hefur verið 

kallað hinum ýmsu nöfnum í vímuefnaheiminum eins og: E-pilla, helsæla, alsæla, MDMA, 

Adam, XTC, M&M eða Rave. E-pillan hefur verið  þekkt frá lokum Seinni heimstyrjaldar en 

náði ekki útbreiðslu og olli ekki teljandi vandamálum fyrr en eftir 1980.  

fjöLdI e-töfLufíkLA 
á vogI
n Helsælunotkun er venjulega 
samofin annarri vímuefnaneyslu. 
Flestir sem taka efnið inn hafa áður 
notað amfetamín og kannabisefni. 
Efnið er notað líkt og önnur 
ofskynjunarefni stöku sinnum því 
að þol myndast strax og því er 
ekkert vit í að nota efnið daglega. 
Sumir neytendur segjast þó taka 
efnið vikulega. Efnið er því sjaldnast 
notað eitt sér í langan tíma því 
að ef vímuefnaneyslan verður 
regluleg breyta neytendurnir 
um efni og hér á Íslandi velja 
þeir oftast amfetamín. Þannig er 
neysla helsælu oft tímabundin 
tilraunaneysla hjá neytandanum og 
hann kemur til meðferðar fyrst og 
fremst sem amfetamínfíkill. 

skAÐsemI e-tAfLAn
n Í fyrsta lagi þá er E-taflan 
sérstaklega varasöm því hún 
virðist geta valdið dauðsföllum 
við litla skammta. Þannig getur 
ein tafla drepið mann án þess 
að gera nokkur boð á undan 
sér. Þetta er að vísu sjaldgæft. 
Auk þessa getur stór skammtur 
auðvitað verið banvænn og 
hættan vex séu menn veikir fyrir 
eða noti um leið önnur vímuefni 
eins og áfengi.

n Helsæluneysla getur haft í 
för með sér afleiðingar sem ná 
langt út fyrir eina kvöldstund. 
Þessar afleiðingar geta bæði 
verið geðtruflanir, líkamlegir 
fylgikvillar sem koma vegna 
neyslunnar auk varanlegs 
heilaskaða. Heilablóðfall og 
hjartsláttartruflanir geta verið 
afleiðing neyslu taflanna. 
Geðtruflanir sem geta komið 
upp eru þunglyndi, kvíði og 
sturlun oftast ofsóknarsturlun. 
Þessi einkenni geta oft varað 
vikur eftir neysluna og geta 
komið eftir einn skammt.

verÐ  á götunnI?
n Ein E-tafla kostar á milli 
2 og 3 þúsund krónur. 

Hversu ávAnABIndAndI er e-tAfLAn?
n Ecstacy er mjög ávanabindandi fíkniefni. Það er þó oftast notað með 
öðrum vímuefnum. Á Íslandi hefur E-pillan, helsæla, verið stöðugt á 
vímuefnamarkaðinum og á sjúkrahúsið Vog koma 120-180 E-pillu fíklar á 
hverju ári sem hafa notað efnið reglulega í hálft ár eða meira og sumir daglega 
mánuðum saman. Meir en helmingur E-pillufíklana er 19 ára eða yngri. Miklu 
fleiri hafa prófað efnið.  
Hvernig er víman?

n Efnið hefur flókna verkun og hefur áhrif á mörg boðefnakerfi heilans. 
Það hefur í sér fólgna amfetamínverkun og LSD verkun. Þessi verkun er þó 
veikari en verkun móðurefnanna. Eins og amfetamín losar MDMA dópamín, 
seritónín og noradrenalín úr skaftendum tauga og fyllir neytandann aukinni 
orku og hreyfiþörf. Með því að losa dópamín í verðlaunastöð heilans veldur 
það sæluvímu. Það örvar semjuhluta sjálfráða taugakerfisins og veldur þannig 
hækkuðum blóðþrýstingi, hröðum hjartslætti, hraðari öndun og munnþurrki 
sem er í réttu hlutfalli við stærð skammtanna. Eins og LSD hefur það áhrif á 
seritónínviðtaka af gerð 2 og veldur þannig breyttri skynjun en sjaldnast hreinum 
ofskynjunum. Efnið losar seritónín úr skaftendum og eyðir seritónínbirgðum úr 
taugaendum í framheila auk þess að eyðileggja varanlega seritóníntaugaenda í 
heila tilraunadýra og manna. Í stórum skömmtum koma fram ofsjónir, óróleiki, 
hiti og ofsahræðsla. Þar sem þol gegn vímunni myndast fljótar en gegn ýmsum 
hliðarverkunum geta vaxandi skammtar valdið alvarlegum einkennum. 

HvAÐ  er e-tAfLA?
n Ecstasy er náskylt amfetamíni og eins og 
það myndað úr benzenhring sem bundin er 
við  ein stutt kolefniskeðja með aminhóp. 
Við bensenhringinn er tengdur metylhópur 
með tveimur súrefnisatómum í stöðum 3 
og 4 sem gerir efnið líkt meskalíni. Efnið 
er fituuppleysanlegt og kemst hratt og 
auðveldlega upp úr meltingarveginum inn í 
blóðrásina. Áhrifanna gætir eftir 20 mínútur 
og hámarksþéttni í blóði verður eftir eina 
klukkustund.

n Náskylt E-pillu og með svipaða verkun eru 
MDA (dimethylenedioxyamphetamine) og 
MDEA (dimethylenedioxyethylamphetamine). 
MDA var töluvert notað í Bandaríkjunum á 
árunum 1968 til 1980 og gekk undir nafninu 
„Drug of love“. MDEA sem hefur gengið 
undir nafninu „Eve“. Eva þessi kom fram 
eftir að MDMA, eða Adam, var bannað í 
Bandaríkjunum 1985 og þá til að komast 
fram hjá lögunum. MDA hefur líklega mesta 
ofskynjunarverkun þessara efna en MDMA 
minnsta og MDEA er þar á milli. MDA virkar í 
10-12 tíma meðan MDMA og MDEA virka í 4-6.

n Þó að E-taflan sé einföld í framleiðslu er 
framleiðsla þess misjöfn og ekkert eftirlit er 
með henni né dreifingunni og sölunni. Það er 
því hægt að selja fólki hvað sem er undir því 
yfirskini að á ferðinni sé MDMA. Fram til þessa 
virðast efnin nokkuð hrein og eru slegin í töflur 
sem hafa merkilega nákvæma skammta sem 
eru um 100 mg. Efnið hefur líka verið selt í 
hylkjum og duftformi. Auðvelt er að sprauta því 
í æð. Venjulega taka neytendurnir eina til tvær 
töflur og nota því 60 til 250 mg í hvert sinn. 

fjöLdI e-töfLufíkLA
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n Síðustu ár hafa yfir hundrað E-töflufíklar sótt 
meðferð á sjúkrahúsinu Vogi. 

HvernIg er e-tAfLAn notuÐ?
n Á Íslandi virðist neyslan á E-töflum tengjast ákveðnum skemmtunum og neytandinn er 
sjaldnast einn við neysluna. Á þessum skemmtunum er mjög algengt að nota líka önnur 
vímuefni eins og áfengi, kannabis og amfetamín. Einnig er algengt að neytendur noti LSD í 
litlum skömmtum með inntöku á helsælu.

n Neysla á E-töflum hefur verið langmest á Bretlandi. Nýleg könnun þar í landi bendir 
til þess að allt að 30% Breta á aldrinum 15 til 25 ára hafi notað helsælu og 5% 14 ára 
unglinga.

n Árið 1996 komu 103 einstaklingar á Sjúkrahúsið Vog sem höfðu notað MDMA, 21 
þeirra voru reglulegir neytendur og notuðu efnið vikulega. Næstu þrjú árin verður lítil 
breyting en um og eftir 2000 fjölgar fíklunum mikið þó lítillega hafi dregið úr síðustu 5 
árin (sjá línurit). Meðal E-pillufíklanna er langvarandi einkenni um kvíða, þunglyndi og 
ofsóknarhugmyndir algeng. 

kókAínIÐ kom tIL 
ísLAnds árIÐ 2000 
Bandaríkjamenn hafa barist við kókaínfaraldur síðan í upphafi níunda 
áratugarins. En þrátt fyrir að einungis fimm tíma flug skilji að Reykjavík og 
New york kom kókaínið aldrei til Íslands. Ekki fyrr en um síðustu aldarmót. 
og þá tók kókaín Ísland með stormi. Fjölgun kókaínfíkla í landinu hleypur á 
hundruðum prósenta á örfáum árum. 

verÐ  á götunnI?
n Gramm af kókaíni kostar 
10 til 15 þúsund krónur. 

Það voru þýskir efnafræðingar 

sem fyrstir unnu hreint kókaín 

úr laufi kókarunnans sem vex 

í suður Ameríku og einna best 
uppi í hlíðum Andesfjalla.

Hversu ávAnA-
BIndAndI er kókAín?
n Kókaín er eitt mest ávanabindandi 
fíkniefnið, á eftir heróíni. 
Neyslumynstrið er að auki frábrugðið 
amfetamíni því vímuáhrif vara stutt 
og því er kókaínneyslan tíðari. Þetta 
veldur því að þegar víman dvínar 
er neytandinn vís til að taka meira 
af efninu og svo koll af kolli. Mikil 
neysla á kókaíni veldur hættu á 
svokallaðri kókaíngeðveiki sem veldur 
ranghugmyndum og ofsóknarbrjálæði 
svo eitthvað sé nefnt. 

HvAÐ  er kókAín?
n Kókaín er eitt áhrifamesta 
náttúrulega örvandi efnið 
og líkt og morfín er það 
svokallaður plöntubasi. Það 
er ekki framleitt í verksmiðju 
líkt og amfetamín heldur 
finnst það í náttúrunni. Mikil 
hætta er fólgin í að neyta 
kókaíns, hvort sem það er 
tekið gegnum nef, sprautað 
í æð eða reykt. Í of stórum 
skömmtum getur kókaín 
valdið flogi, heilablóðfalli, 
blæðingum, hjartabilunum og 
dauða. Kókaín hefur örvandi 
áhrif á miðtaugakerfið. 

fjöLdI kókAínfíkLA á vogI
n Þar til um aldarmótin var kókaínfíkn varla þekkt 
hér á landi. Íslendingar þekktu vel til amfetamíns 
en kókaínfaraldurinn, eins og hann birtist í 
Bandaríkjunum í upphafi níunda áratugarins, kom 
ekki til landsins fyrr en árið 2000. Síðan þá hefur 
kókaínfíklum fjölgað svo á sjúkrahúsinu Vogi að 
leitun er að öðru eins ástandi. 

HvernIg er vímAn?
n Kókaínvíma er kröftug en varir stutt. Áhrifin koma 
örfáum sekúndum eftir að andað er að sér kókaíngufu 
(crack), 15 sekúndum eftir að því er sprautað í æð og 5 
mínútum eftir að kókaín er tekið í nefið. Geðræn áhrif 
kókaíns ná hámarki á fyrstu 30 mínútunum en eru að 
mestu horfin innan klukkustundar.
n
Litlir skammtar af kókaíni geta hægt á hjartslætti en 
meðalstórir skammtar auka hann og valda samdrætti 
á æðum (blóðþrýstingur hækkar). Kókaín  örvar 
miðtaugakerfið, bælir hungurtilfinningu, víkkar út 
sjáöldur, eykur öndun og hraðar vöðvahreyfingum.

n Í stærri skömmtum getur kókaín valdið 
vöðvaskjálfta, krampa og uppköstum. Ofsahræðsla, 
óróleiki, spenna, lystarleysi, meltingartruflanir og 
svefnleysi eru einnig þekktir fylgikvillar kókaínneyslu. 
Geðtruflanir hjá neytendum kókaíns eru algengar og 
lýsa sér í stórmennskuhugmyndum, aðsóknarsturlun 
eða þunglyndis.

n Aukið þol myndast við vímuáhrifunum 
meðan kókaínfíkilinn verður næmari slæmum 
aukaverkunum með vaxandi hættu á krömpum og 
sturlunareinkennum. Kókaín er líklegra til að valda 
krömpum og skyndidauða en amfetamín. 1-2 grömm 
af kókaíni geta verið banvæn.  

HvernIg er kókAín notAÐ?
n Erlendis er algengt að  kókaín sér reykt 
sem crack, en það er kókaín í  basísku formi 
(hvítir kögglar). Crack er næstum með öllu 
óþekkt hér á landi. Eitthvað er um að fíklar 
sprauti efninu í æð en algengast er að íslenskir 
kókaínfíklar sjúgi efnið upp í nasir. 

skAÐsemI 
kókAíns
n Kókaín hefur margvísleg 
skaðleg áhrif á líffæri og 
líkama þess sem neytir. Sár 
myndast á slímúð nefsins 
þegar efnið er hvað eftir 
annað sogið upp í nös. Gat 
getur myndast á miðnesið og 
þunglyndi og ofsóknarsturlun 
með svefnleysi er algeng. 
Langvarandi notkun 
kókaíns minnkar kyngetuna. 
Fráhvarfseinkenni eða 
eftirköst af kókaíni eru 
langvin og flókin og 
lýsa sér meðal annars í 
þunglyndi, skertu streituþoli, 
aukinni hvatvísi og skertri 
úrlausnargetu.

n Neytandi kókaíns verður 
mjög fíkinn í efnið. Við 
tilraunir á dýrum hefur komið 
í ljós að dýr sem fái kókaín 
velji efnið  fram yfir mat og 
halda áfram að velja kókaín 
þar til þau detta niður dauð. 
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ER PABBI
DÍLERINN ÞINN?
Foreldrar og aðrir fullorðnir mega ekki

kaupa áfengi handa börnum yngri
en 20 ára. Það er lögbrot. 

viltu vita hvort áfengisneyslan er í lagi?
smast-greining: short michican 
alcoholism screening test.

smast greiningin:

1. finnst þér að þú notir Áfengi Á eðlilegan 
HÁtt? (með eðlilegt er Átt við að þú drekkir 
minna eða Álíka mikið og flestir aðrir)
    nei

2. Hefur maki þinn, foreldrar eða aðrir nÁnir 
ættingjar ÁHyggjur af drykkju þinni eða Hafa 
þeir kvartað undan Henni?

   jÁ   

3.  finnur þú einHvern tíma til sektarkenndar 
vegna drykkju?

   jÁ  

4. telja ættingjar þínir og vinir að þú notir 
Áfengi Á eðlilegan HÁtt?
    nei

5. getur þú Hætt við drykkju þegar þig langar 
til þess?
    nei

6. Hefur þú einHvern tímann farið Á aa-fund?
   jÁ  

7. Hefur drykkja þín skapað vandamÁl eða 
ósætti milli þín og maka þíns, foreldra eða nÁ-
inna ættingja?

   jÁ  

8. Hefur þú lent í vandræðum í vinnu vegna 
drykkju?

   jÁ  

9. Hefur þú einHvern tímann vanrækt skyldur 
þínar í vinnu, eða gagnvart fjölskyldu þinni í 
meira en tvo daga samfleytt vegna drykkju?

   jÁ  

10. Hefur þú leitað þér aðstoðar vegna 
drykkju?

   jÁ  

11. Hefur þú lent Á spítala vegna drykkju?
   jÁ  

12. Hefur þú verið Handtekinn vegna þess að þú 
varst undir ÁHrifum Áfengis við akstur?

   jÁ  

13. Hefur þú verið Handtekinn og Höfð (Hafð-
ur) í Haldi í nokkrar klukkustundir eða meira 
vegna ölvunar?

   jÁ  

stigagjöf
n Hafir þú merkt við þrjú svör eða fleir er um alkóhólisma 
að ræða.

n spurningalistar geta aldrei orðið eins nákvæmir og við-
tal við fagfólk með sérþekkingu. ef þú ert í einhverjum 
vafa skaltu því leita til slíkra aðila. þú getur t.d. farið í við-
tal á göngudeild sÁÁ í reykjavík eða á akureyri eða talað 
við heilsugæslulækninn þinn um málið. Síminn hjá SÁÁ er 
530 7600.

Svaraðu spurningunum:

 október 2009 október 2009

„Þetta er mjög einfalt: All-
ir sem þurfa á viðtali að halda 
geta komið án fyrirvara til okk-
ar í Von og fengið viðtal við ráð-
gjafa,„ segir Hörður J. Oddfríðar-
son, dagskrárstjóri göngudeildar 
SÁÁ, sem staðsett er í Efstaleyti 7 
í Reykjavík.

Opnunartími göngudeildarinn-
ar er frá níu til fimm, mánudaga 
til fimmtudaga, en opið er til fjög-
ur á föstudögum. Það er líka hægt 
að panta tíma í viðtal hjá ráðgjöfum 
SÁÁ í síma 530 7600. 

grunnskólar og  
framhaldsskólar
„Starfsemin verður með hefð-
bundnu sniði í vetur en í göngudeild 
starfa átta áfengis- og vímuefnaráð-
gjafar, einn sálfræðingur og læknir 
sem kemur vikulega til okkar,„ seg-
ir Hörður og bendir á að mörg úr-
ræður séu starfrækt í göngudeild-
inni fyrir fíkla, aðstandendur þeirra 
og síðast en ekki síst fyrir fólk sem 
er að leita sér upplýsinga og aðstoð-

ar í tengslum við nám eða í forvarn-
arskyni.  

Guðbjörn Björnsson, læknir á 
Vogi, sinnir göngudeildinni í Reykja-
vík. Úrræðin eru einstaklingsmiðuð 
og byggjast upp á fræðslu, hópvinnu 
og einstaklingsviðtölum. Starfsmenn 
göngudeildar SÁÁ í Von eru svo iðu-
lega kallaðir í forvarnarvinnu út í skóla 
– ýmist í grunnskóla eða framhalds-
skóla. Þá stendur til að bjóða öllum 

framhaldsskólum og efstu bekkjum 
grunnskóla að koma á Vog og í Von til 
að kynna sér starfssemi SÁÁ.  

reynslan býr í von
„Ráðgjafar í göngudeild ganga í allt 
frá því að flytja fræðslufyrirlestra 
um fíknsjúkdóma og tengd mál, 
stýra hópvinnu og ná þar fram sam-
vinnu ólíkra einstaklinga, aðstoða 
þá sem eru í úrræðum á einstak-
lingsgrunni yfir í það að taka á móti 
fólki sem er að koma í fyrsta skipti til 
að leita sér aðstoðar,„ útskýrir Hörð-
ur en reynsla SÁÁ er ómetanleg.  Á 
göngudeildinni í Von er hægt að fá 
allar upplýsingar um öll möguleg 
úrræði sem standa til boða. Mikil-
vægt er að ræða við ráðgjafa og gera 
áætlun um hvaða breytingar rétt er 
að gera á hverjum tímapunkti. Ráð-
gjafar SÁÁ í göngudeild hafa mikla 
reynslu af slíku starfi.

Von á bata

Starfsemi SÁÁ verður sífellt öflugri. Í Von, Efstaleyti 7, er rekin göngu-
deild. Þar starfa átta áfengis- og vímuefnaráðgjafar, sálfræðingur og læknir. 
Úrræði fyrir fíkla og aðstandendur þeirra eru mörg. Hörður J. oddfríðarson, 
dagskrárstjóri göngudeildarinnar, veit sem er að reynslan býr í Von.

þÁ stendur 
til að bjóða 
öllum 

framhalds-
sKólum og 

efstu beKKjum 
grunnsKóla að 
Koma Á vog og í 
von til að Kynna 
sér starfssemi sÁÁ.

von, efstaleyti 7
göngudeild sÁÁ er í fullum blóma.

Göngudeildin á Akureyri opnuð eftir sumarfrí:

Halló Akureyri og allt landið
SÁÁ reynir eftir bestu getu að sinna fólki sem ekki býr 
í Reykjavík. Í dag er til að mynda starfrækt göngudeild 
á Akureyri og áfengis- og vímuefnaráðgjafi þaðan er í 
Húsavík fyrsta miðviku-
dag í hverjum mánuði. 
Ráðgjafar úr Von fer einn-
ig í Reykjanesbæ á hverj-
um mánudegi. Auðvelt 
er að nálgast upplýsing-
ar um þjónustu SÁÁ á 
landsbyggðinni í síma 
530-7600 eða á heima-
síðu SÁÁ, www.saa.is.

„Af okkur er það að 
frétta að göngudeildin 
er opin aftur, eftir sum-
arfrí, og starfið er komið 
í fastar skorður á nýjan 
leik,„ segir Anna Hildur Guðmundsdóttir, dagskrár-
stjóri göngudeildar SÁÁ á Akureyri. Norðan heiða er 
rekin mjög góð göngudeild. Daglegur stuðningur er 
alla virka morgna frá hálf ellefu til hálf tólf. Á miðviku-
dögum er kvennagrúbba, eftirfylgni fyrir konur sem 
hafa lokið kvennameðferðinni á Vík. Konurnar koma 
einu sinni í viku í eitt ár. Á miðvikudögum er eftirfylgni 

fyrir karlmenn sem hafa lokið meðferð á Staðarfelli. 
Á fimmtudögum er grúbba fyrir aðstandendur. Þriðja 
þriðjudag í hverjum mánuði fer Anna Hildur svo á 
Sauðakrók og tekur viðtöl. SÁÁ þjónustar allt landið. 

anna hildur guðmundsdóttir
dagskrárstjóri göngudeildarinnar á akureyri.  
Kemur endurnærð undan sumri og verður ekki bara  
á akureyri heldur líka á húsavík og sauðakróki.

göngudeildin 
Á aKureyri
allar upplýsingar er hægt 
að nálgast í síma 530 7600.

 bati fyrir börnin
n Lárus Blöndal sálfræðingur 
heldur úti úrræðinu „Bati fyrir 
börnin“ í göngudeild. Úrræðið er 
fyrir börn fíkla á aldrinum 7-17 
ára. Þetta úrræði hefur reynst 
ákaflega vel, enda mörg börn 
sem þurfa á þjónustu sem þessari 
að halda. Til að komast í úrræð-
ið er einfaldast að hringja í síma 
530-7600 og bóka tíma hjá rit-
urum göngudeildar. 

 daglegur 
 stuðningshópur
n Alla virka daga kl. 11 kem-
ur blandaður hópur fólks sam-
an í Von. Þessi hópur kemur úr 
afvötnun og greiningu af Vogi og 
af einhverjum ástæðum fer ekki 
í önnur úrræði og ekki síður fólk 
sem hefur náð árangri en berst 
við tímabundna erfileika. Ráð-
gjafar á göngudeild eða læknar á 
Vogi vísa fólki á þetta úrræði.

 meðferðahópur 
 eftir afeitrun
n Fjórum sinnum í viku (mán-
fim) er starfræktur meðferðar-
hópur í Von. Er þetta í fjórar vikur 
í senn og í kjölfarið fylgir eft-
irfylgni einu sinni í viku í 12 vik-
ur. Þessi hópur er fyrir fólk sem 
hefur lokið afeitrun og greiningu 
á Vogi. Markmið meðferðarinnar 
er að auka skilning þátttakenda 
á fíknisjúkdómnum og hvern-
ig hægt er að ná bata við þeim. 
Fræðsla, verkefni og einstaklings-
miðuð meðferð með ráðgjöfum.

 fjölsKyldu-
 meðferð sÁÁ
n Hér er um að ræða einstak-
lingsmiðaða meðferð sem er ætl-
uð fyrir aðstandendur fíkla og þá 
sem hafa á einhvern hátt búið við 
fíknsjúkdóma annarra. Til þess 
að komast inn í meðferðina er 
best að koma í viðtal við ráðgjafa 
í göngudeild (bóka viðtal í síma 
530-7600). Meðferðin tekur fjórar 
vikur og hópurinn hittist tvisvar 
í viku. Fyrirlestrar, hópvinna og í 
framhaldi eiga þátttakendur kost 
á því að koma inn í stuðningshóp 
aðstandenda sem er einu sinni í 
viku í fjórar vikur.  

 helgarfjölsKyldu-
 meðferð
n Þegar eftirspurn er næg boðar 
SÁÁ til helgarfjölskyldumeðferð-
ar. Er þetta úrræði auglýst sér-
staklega og hægt að fylgjast með 
á heimasíðu SÁÁ, www.saa.is, en 
úrræðið er hugsað fyrir fólk sem 
býr annars staðar en í Reykjavík. 
Helgarmeðferðin er úrdráttur úr 
4 vikna meðferðinni.

 u-hópurinn
n Unglingahópurinn er op-
inn meðferðarhópur fyrir ungt 
fólk og kemur saman 2 x í viku á 
mánudögum og miðvikudögum 
kl. 18. Opinn meðferðarhópur 
þýðir að einstaklingar koma víða 
að inn í hópinn og ekki er skilyrði 
að hafa dvalið á Vogi áður. Hóp-
urinn er ótímabundinn sem þýð-
ir að formleg lok geta verið hve-
nær sem er.   

 spilafíKlar
n Stuðningshópur spilafíkla er 
ótímabundinn en hann kemur 
saman einu sinni í viku á mánu-
dögum kl 18. Hann er opinn 
spilafíklum sem telja sig geta nýtt 
sér hópinn. Í þessum stuðnings-
hópi er unnið með áhuga þátt-
takenda til að gera viðvarandi 
breytingar í lífi sínu og áætlanir 
um slíkt studdar.  

guðbjörn 
björnsson

hörður j.
oddfríðarson 

 meðferð spilafíKla
n Þrjár helgar, hvern vetur, er 
meðferð fyrir spilafíkla í Von. 
Þar er á markvissan hátt unnið 
að bindindi á spilamennsku og 
gerðar áætlanir um hvernig forð-
ast eigi fíknivaka og taka á þeim 
málum sem geta truflað batann. 
Mikil fræðsla, úrvinnsla í hópum 
og einstaklingsviðtölum fylgir 
þessu úrræði.

 Kvennameðferðin
n Eftirfylgni Kvennameðferð-
ar í göngudeild er tvískipt. Kon-
urnar sem koma frá meðferð-
arheimilinu Vík koma annars 
vegar inn á 12 vikna tímabil 
strax að lokinni Víkurdvöl þar 
sem þær mæta tvisvar í viku á 
mánudögum og fimmtudögum. 
Strax í kjölfarið tekur við 9 mán-
aða tímabil í kjölfarið þar sem 
konurnar mæta einu sinni í viku 
á miðvikudögum og útskrifast 
formlega þegar þessum tíma er 
lokið. Meginmarkmið eftirfylgn-
innar er að styðja konurnar í að 
ná og viðhalda jafnvægi og taka 
á aðsteðjandi vanda hvort sem 
er í lífstíl eða annars staðar. Í 
seinni hluta eftirfylgninnar bæt-
ist við félagsleg endurhæfing og 
aukin fræðsla.

 heldrimenn
n Það eru karlmenn sem hafa út-
skrifast frá meðferðarheimilinu 
Vík og koma saman í göngudeild 
einu sinni í viku á þriðjudög-
um. Markmið eftirfylgninnar er 
í svipuðum anda og önnur eft-
irfylgni en það er fyrst og fremst 
að vinna gegn einangrun ein-
staklingsins, styðja hann í að-
steðjandi vanda og viðhalda 
jafnvægi. Heldrimenn er ótíma-
bundið úrræði þannig að karl-
arnir eiga kost á því að vera lengi 
í úrræðinu. 

 eftirfylgni 
 staðarfells
n Einu sinni í viku á þriðjudög-
um hittast þeir sem útskrifast 
hafa frá Meðferðarheimilinu 
Staðarfelli og er samræmt eft-
irfylgni M-hóps með svipuðum 
markmiðum og í annarri eft-
irfylgni hjá SÁÁ. 

 batanÁmsKeið sÁÁ
n Göngudeildin í von heldur 
reglulega batanámskeið. Nám-
skeiðin eru auglýst sérstaklega 
á heimasíðu SÁÁ, www.saa.is,  
auk þess sem bréf eru send til 
AA deilda í Reykjavík og ná-
grenni. Markmið þessara nám-
skeiða er að auka skilning á bata 
við fíknsjúkdómum og hjálpa 
þátttakendum að glöggva sig á 
stöðu sinni í batanum. Þannig 
eiga þeir meiri möguleika skil-
greina hvaða verkefnum er lok-
ið, hvaða verkefni eru framund-
an og vera betur í stakk búnir 
að setja sér frekari markmið í 
batanum. Skilyrði fyrir þátt-
töku á námskeiðinu er að hafa 
verið edrú í a.m.k. þrjá mánuði 
og stundað AA eða sambærileg 
samtök.

 Kynningar-
fundur sÁÁ 
n Fyrirlestur sem er fluttur í VON 
einu sinni í viku á fimmtudög-
um kl. 18 og er öllum opinn 
meðan húsrúm leyfir. Þar er far-
ið yfir tölulegar upplýsingar um 
starfssemi SÁÁ, hugmyndafræði 
meðferðarinnar og úrræði sem 
aðstandendur fíkla geta sótt til 
okkar. 
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valgerður rÚnarsdóttir, læknir á Vogi, ferðaðist 
alla leið til Nepal og tók þátt í verkefni samtakanna 

Recovery Without Borders, eða Bati án landamæra. Þar 
hitti hún fyrrum götustrákinn og fíkilinn Suyash sem 

stofnaði meðferðarheimili í katmandu. Með þrautseigju 
og dugnaði reynir hann að þurrka upp alkahólista í Nepal. 

Valgerður segir alkana ytra ekkert öðruvísi en alkana hér 
heima. Mikael Torfason settist niður með henni og fékk að 

heyra ferðasöguna. 

Bati án landamæra 
 „Ég kynntist Recovery Without Borders í 
gegnum Jake Epperly, stofnanda samtak-
ana,“ segir Valgerður Rúnarstóttir, lækn-
ir á Vogi, um ástæðu þess að hún fór til 
Nepal til að aðstoða hugsjónamanninn 
Suyash við að þurrka upp alkahólista og 
fíkla í Katmandu. Jake þessi Epperly hef-
ur svo árum skiptir verið góðvinur SÁÁ og 
Þórarins Tyrfingssonar, yfirlæknis á Vogi, 
og hefur margoft komið til Íslands. Sam-
tök hans (http://www.recovery-without-
borders.org) starfa að meðferðarmálum 
víða um heim.

Valgerður lét slag standa og lagði í 
ferðalagið vegna þess einfaldlega að Þór-
arinn stakk upp á því að hún drifi sig.

„Þetta var svolítið eins og að ferðast 
fimmtíu ár aftur í tímann,“ útskýr-
ir Valgerður og bætir því við að mesta 
vandamálið í Nepal sé áfengissýki þótt 
heróínfíklar séu mjög áberandi. „Og 
sjúkdómurinn þarna er ekkert frábrugð-
inn sjúkdóminum hér heima. Alkahól-
ismi er alltaf alkahólismi og strákarnir 
sem ég kynntist úti voru ekkert öðruvísi 
en strákarnir okkar hér heima.“

batinn fólst í að hjálpa öðrum
Samtökin Recovery Without Borders 
styrkja þrennskonar meðferðarstöðvar í 
höfuðborg Nepal, Katmandu. Fyrst ber 
að nefna meðferðarheimilið  sem fyrr-
verandi götustrákurinn Suyash stofnaði 
og heitir The Recovering Group. Svo eru 
þar tvö heimili fyrir konur, annað er með-
ferðarheimili, hitt göngudeild.

„Suyash byrjaði með tvær hend-
ur tómar. Hann hafði búið á götunni 
og verið í harðri neyslu svo árum skipti 
þegar hann uppgötvaði að til að ná bata 
yrði hann að hjálpa öðrum,“ segir Val-
gerður um stofnanda The Recovering 
Group, Suyash. „Einhvern veginn komst 
Suyash í samband við N.A. [Narco-
tics Anonymous eða Nafnlausir fíklar] í 
gegnum Netið. Þar fékk hann leiðbein-
ingar og ótal slagorð sem nýst hafa Su-
yash vel. Og á Netinu finnur hann einnig 
Jake þennan Epperly sem aðstoðar hann 
í gegnum samtökin Recovery Without 
Borders.“ 

heimildarmynd um suyash
Það er gaman að geta þess að kvikmynda-
gerðarmaðurinn Heimir Sverrisson vinn-
ur nú að gerð heimildarmyndar um 
Suyash. Myndin heitir Keep Coming 
Back og er frumsýning hennar áætl-
uð vorið 2010. Heimir heillaðist af sögu 
Suyash sem hann frétti fyrst af í gegn-
um Valgerði og ferðalag hennar til Kat-
mandu.

„Það sem sló  mig hvað mest,“ seg-
ir Valgerður um sögu Suyash, „er hvað 
hann er mikill hugsjónamaður. Þetta er 
ungur maður sem hefur helgað líf sitt að 
hjálpa öðrum. Hann borðar aðeins eina 
máltíð á dag og eyðir öllu sínu fé í með-
ferðarheimilið.“

Það er þessi saga sem kvikmynda-
gerðarmaðurinn Heimir ætlar að segja. 
Hann ráðgerir að fara út í haust ásamt 
tökuliði. Þeir sem vilja kynna sér mynd-
ina nánar geta farið á www.keepcom-
ingbackfilm.com. 

einungis sjálfboðaliðar
Vinna Valgerðar þá daga sem hún dvaldi 
í Katmandu fólst í að halda fyrirlestra fyr-
ir bæði sjúklinga og starfsfólk.

„Það er enginn að fá laun þarna,“ út-
skýrir Valgerður. „Allt starfið fer fram í 
sjálfboðastarfi. Þetta fólk er alveg með 
ólíkindum vinnusamt og elskulegt. Óeig-
ingirnin og atorkan sem býr í Suyash og 
hans fólki er hreint út sagt ótrúleg.“

Það hafði mikil áhrif á Valgerði að 

kynnast þessu fólki. Bæði hún og sam-
ferðarfólk hennar tóku út eins mikla 
peninga og þau gátu úr hraðbönkunum 
í Katmandu og skildu allt eftir í höndum 
Suyash. Hver þúsundkall fer langt í Nep-
al og neyðin er mikil.

„Þau eru heppin með  húsnæði,“ út-
skýrir Valgerður en The Recovering Gro-
up er í  góðu húsnæði í ágætis hverfi í 
Katmandu. „Fínir nágrannar og margir 
þeirra læknar sem þekkja sjúkdóminn 
og vandamálin sem honum tengjast.“ 

varla til meðferð  fyrir konur
Í Katmandu styrkir Recovery Without 
Borders einnig göngudeild og meðferð-
arheimili fyrir konur. En í Nepal er mjög 
erfitt að fá konur til að fara í meðferð. Ef 
kona viðurkennir fíkn sína á hún ekki 
afturkvæmt til fjölskyldu sinnar. Þessu 
er ólíkt farið hjá strákunum sem njóta 
meira umburðarlyndis þótt vissulega sé 
litið niður á fíkla og alkahólista af báðum 
kynjum.

„Vandamálið er mikið á meðal kvenna 
í Nepal,“ segir Valgerður. „Atvinnuleysi 
meðal kvenna er 90% í landi sem telur 
30 milljón manns. Og meðferð fyrir kon-
ur er varla til í landinu.„

Recovery Without Borders er í nánu 
samstarfi við Suyash og nepalskar kon-
ur sem starfa í sjálfboðastarfi við að reka 
göngudeild og meðferð  fyrir konur. Það 
var Valgerði mikið ánægjuefni að  geta 
lagt sitt á vogaskálarnar svo betur gangi 
að hjálpa konum að ná bata. 

gefandi að  geta hjálpað
„Það væri gaman að geta gert meira í 
framtíðinni,„ útskýrir Valgerður og við-
urkennir að þetta hafi kostað skilding-
inn. Dýrt flug og mikið ferðalag en fyr-
irhafnarinnar virði. Og rúmlega það.

„Það var bæði gaman og gefandi 
að geta farið þarna út og hjálpað  til. 
Vandamálin eru stór og ég sá það bara 
á göngu minni um bæinn að þarna eru 
mjög margir í vandræðum með fíkn sína 
í áfengi eða önnur vímuefni.“

Eitt stórt vandamál  í Nepal er til 
dæmis að kannabis vex villt, eins og arfi, 
um allt. Það veldur miklum vandræð-
um í landinu og kemur mörgum á glap-
stigu.

Þeim sem vilja kynna sér starfið í 
Nepal frekar er bent á heimasíðu sam-
takana Bati án landamæra, http://www.
recovery-without-borders.org. 

ef Kona 
viðurKennir 
fíKn sína 

Á hÚn eKKi 
afturKvæmt til 

fjölsKyldu sinnar.“ 

Konur í bata hér er valgerður ásamt konum 
sem náð hafa bata frá alkahólisma og starfsfólki 
meðferðarheimilisins. 

ótrÚleg fegurð
himalaya fjöllin í allri sinni 
dýrð að morgni dags í nepal. 

sjÚKlingarnir elda sjÁlfir
hádegismatur í trg meðferðarstöðinni.  

svefnaðstaðan í trg
sjúklingarnir sofa í  kojum en 
starfsmennirnir sofa oft á gólfinu 
dögum, vikum og mánuðum saman. 

frumKvöðullinn suyash
með ótrúlegu harðfylgi hefur suyash tekist að 
byggja upp meðferðarstöð í Katmandu. íslendingar 
hafa lagt sitt af mörkum með sérfræðiþekkingu en 
fyrst og síðast er það hugsjónamennska suyash sem 
keyrir starfsemina áfram. 

allt sjÁlfboðaliðar
valgerður ásamt hópi 
sjálfboðaliða fyrir utan jyoti 
meðferheimili fyrir konur. 

tóbaKsauglýsing
langt inni í sveitum nepal 
er verið að auglýsa tóbak 
á sjoppum þrátt fyrir 
gífurlega fátækt. 

göngudeild fyrir Konur
dristi er göngudeild ætluð konum 
í Katmandu. erfitt er að fá konur í 
meðferð í nepal vegna fordóma. 

nÁmstefna fyrir fagfólK
hér eru valgerður og suyash ásamt 
fagfólki eftir vel heppnaðan fyrirlestur 
valgerðar fyrir fagfólk í Katmandu. 

verslun í nepal
hér er hefðbundin matvörubúð. 

troðið  í rÚturnar
það var engu líkara en rúturnar 
væru ekki í réttri stærð. 

valgerður og suyash
slagorðin allt í kringum þau fékk suyash 
hjá vinum sínum í na (nafnlausir fíklar eða 
narcotics anonymous) sem hann kynnist 
á netinu. suyash borðar eina máltíð á 
dag og eyðir öllum sínum peningum í 
meðferðarheimilið sem hann stofnaði sjálfur. 

vatnið  fengið 
Úr brunni
vatnið kemur 
ekki beint úr 
krananum á trg 
meðferðarstöðinni 
heldur er það  sótt 
í brunn fyrir utan 
húsið. 

fyrirlestur um alKahólisma
valgerður hélt fyrirlestra í Katmandu og hér var einum að ljúka.  

vasKað  upp 
eftir matinn
Á vatnsdunkinum 
stendur: no free 
lunch. þannig hafa 
þeir það hjá trg í 
Katmandu. 

meðferðaheimilið  trg
valgerður, suyash, starfsmenn, 
sjúklingar og sjálfboðaliðar. 

Á götu í Katmandu rauði 
depillinn á enni valgerðar er eftir gúrú 
sem vildi endilega merkja hana þegar 
hún var á göngu um götur borgarinnar. 
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